



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **สังเวยวิคชิน** มารดา น.ส.บัญญัติ อธิธินาวงษ์ อายุ 46 ปี ที่เสียชีวิตหลังรับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข้ารับศพบุตรสาวจาก รพ.ภูมิพลฯ กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยผลชันสูตรระบุมีภาวะเลือดคั่งในหัวใจ.



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**เป็นละ888บาท**  
**ชิโนฟาร์ม**  
**เปิดจอง14มิ.ย.**

ราชวิทยาลัยฯแจ้ง6ขั้นตอน  
สิทธิองค์การภาครัฐ-เอกชน  
เลือกทั้งสาวฉีกแอสตรากับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เฮ หลัง  
ศบค.ปลดล็อกให้สามารถซื้อวัคซีนป้องกัน  
โควิด-19 มาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกัน  
ความสูญเสียจากไวรัสมรณะ ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

เข็มละ 888 บาท ☆ ต่อจากหน้า 1 แต่แม้ปลดล็อกแต่ยังต้องซื้อของรัฐและไม่เข้าช้อนกับ สบค. กระทรวงสาธารณสุขเร่งสอบสวนและเยียวยาเคสหญิงวัย 46 ปีชาว กทม. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนคาว่า ส่วนที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้รวม 28 ราย มี 12 ราย สอบหาสาเหตุชัดเจนแล้วพบสาเหตุการตายไม่เกี่ยวกับวัคซีนที่เหลือกำลังสอบสวนอย่างละเอียด ด้าน “หมอยง” ระบุ แอสตราเซนคา 2 ให้ภูมิคุ้มกันดีกว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกข้อชี้แนะวัคซีนโนฟาร์มที่ประกาศขายเข็มละ 888 บาท และห้ามมีการหาผลประโยชน์จากวัคซีน ขณะส่งทางบกเร่งตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่สวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์ สาธารณะมาฉีดวัคซีนกันโควิด เมืองต้นทอมมาเป็นกลุ่มใหญ่ 20 คน ชมรมธุรกิจเกาะพีพีร้องขอรัฐบาลเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวเหมือนภูเก็ต กทม. ฟูพรมตรวจแคมป์คนงานทั่วกรุง 10 มิ.ย. เจอคลังเต๋อใหม่ 4 บานดินแดง

หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศของ สบค. ที่ปลดล็อกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. สามารถใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ ทำให้อปท. หลายแห่งมีการขายรับเรื่องนี้ทันที

★ ปลดล็อกแต่ยังต้องซื้อรัฐ ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวันที่ 9 มิ.ย. พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ส.ป.ค.สบค. กล่าวถึงประกาศ สบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ปลดล็อกให้องค์กรเอกชนและท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้ว่า ในระยะนี้ยังขอให้การสั่งซื้อต้องซื้อจากหน่วยงานรัฐที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไม่สามารถซื้อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากวัคซีนมีจำกัด แต่ละประเทศผู้ผลิตกำหนดเงื่อนไขจำหน่ายคือให้หนึ่งประเทศหนึ่งสัญญา สมมติว่าถ้าทั้งรัฐและเอกชนต้องการซื้อต้องแบ่งปริมาณกัน

★ กระจายวัคซีนตามสัดส่วน เมื่อถามว่าในส่วน อปท. ต้องกำหนดวงเงินการใช้จ่ายหรือไม่ เพราะ อปท. แต่ละท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐไม่เท่ากัน พล.อ. ณัฐพลกล่าวว่า สบค. เป็นห่วงศักยภาพด้านงบประมาณของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ หากเป็นไปได้อยากให้ อปท. ทำหน้าที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีน ตามที่ สบค. หรือกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ เมื่อถามว่า อปท. ควรให้ สบค. พิจารณาว่า จะจัดซื้อได้เท่าไร โดยดูจากรายได้เงินอุดหนุนของรัฐด้วยหรือไม่ พล.อ. ณัฐพลกล่าวว่า คงไม่ถึงขนาดนั้น แต่ย้ำว่าต้องดูกฎหมาย คู่มืองานที่ สบค. แจกจ่ายให้ ดูจากสัดส่วนของประชาชน พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด พิจารณากลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้หมายความว่า อปท. ทุกแห่งจะซื้อได้ ต้องดูหลักเกณฑ์แนวทางนี้และการดำเนินการจะพิจารณาตามลำดับ ไม่ใช่ว่าประกาศออกไปแล้ว อปท. ซื้อได้เองทันที

★ ฉีดวัคซีนได้เพิ่ม 4 แสนกว่าราย เวลา 12.30 น. พญ. อภิสมัย ศรีวังสรรค์ ผู้ช่วย โฆษก สบค. แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ของไทย ประจำวันที่ 9 มิ.ย. ว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่ 2,680 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,389 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,457 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 932 ราย จากเรือนจำและที่ต้อง

ขัง 280 ราย มาจากต่างประเทศ 11 ราย มี 2 ราย เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจากมาเลเซียอีก 1 ราย มาจากกัมพูชา ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 185,228 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 47,644 ราย อาการหนัก 1,286 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 35 ราย เป็นชาย 24 ราย หญิง 14 ราย อายุเฉลี่ยที่สุด 42 ปี จำนวนนี้ อยู่ใน กทม. 26 ราย นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ จังหวัดละ 2 ราย ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อำนาจเจริญ จังหวัดละ 1 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนวันที่ 8 มิ.ย. ฉีดไป 472,128 โดส เป็นเข็มแรก 428,549 ราย เข็มสอง 43,669 ราย ทำให้อัตราความสะสมการฉีดวัคซีน มีทั้งสิ้น 5,107,069 โดส

★ 10 มิ.ย. ฟูพรมตรวจแคมป์ พญ. อภิสมัยกล่าวว่า สำหรับ 5 จังหวัด ที่มีผู้ติดเชื้อใหม่มากที่สุด ได้แก่ กทม. 1,069 ราย สมุทรปราการ 491 ราย นนทบุรี 182 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 91 ราย ปทุมธานี 61 ราย มี 24 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม ใน กทม. ตอนนี้มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ทั้งสิ้น 70 คลัสเตอร์ใน 35 เขต คลัสเตอร์ใหม่อยู่ในเขตดินแดง คือที่บริษัท ประยุกต์สปอร์ต ซัพพลาย มีผู้ติดเชื้อ 54 ราย กรมควบคุมโรคไปตรวจสอบและสั่งปิดโรงงานวันที่ 4-18 มิ.ย. ในวันที่ 10 มิ.ย. กทม. จะเพิ่มมาตรการป้องกันแคมป์คนงานก่อสร้างที่มีอยู่ 409 แห่ง โดยจะลงตรวจทุกแคมป์ทุกพื้นที่ เน้นไปที่แคมป์คนงานมีแรงงานเกิน 100 คน จะสุ่มตรวจหาเชื้อแต่ละ 75 คน และจะสอบสวนผู้ดูแลแคมป์ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสูงสุด เชื่อว่าหากเราควบคุมตรงนี้ได้ดีตัวเลขโดยรวมน่าจะลดลง

★ ให้หาแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน รองโฆษก สบค. กล่าวอีกว่า ที่ประชุม สบค. ชุดเล็กยังพูดถึงแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายที่มีประมาณ 200,000 ราย อยู่ใน กทม. ประมาณ 70,000 ราย ที่ประชุม-กรม. มีมติขยายเวลาให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนเข้าระบบไปถึงเดือน ก.ย. ขอให้ นายจ้างนำแรงงานไปเข้าระบบให้ถูกต้องจะได้เข้าสู่มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคหากมีโรคอยู่ในแรงงานที่ไม่สามารถตรวจพบได้จะถือเป็นภัยของประเทศ

★ เพิ่มวัคซีนให้จุดฉีดเดอะมอลล์บางแค ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า จากการตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน ที่ เดอะมอลล์บางแค เห็นถึงความพร้อมของสถานที่รองรับได้วันละ 8 พันคน แต่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพียงวันละ 500 โดส ต้องจัดสรรวัคซีนเพิ่ม ต้องหาหรือกระทรวงสาธารณสุขและ สบค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มากที่สุดครอบคลุมประชากรมากที่สุด

★ แก้ปัญหา กทม. = แก้ปัญหา ปท. นายอนุทินกล่าวด้วยว่า จึงจ. กรุงเทพฯ ได้รับความเดือดร้อนจากวัคซีนประมาณ 2 ล้านโดส เพราะมีการระบาดมาก ส่วนต่างจังหวัดสถานการณ์เบาบาง มีเพียง 3-4 จังหวัดที่ยังมีคลัสเตอร์ต่างๆอยู่ แต่ควบคุมได้ ปัญหาใหญ่ยังอยู่ที่กรุงเทพฯ แก้ปัญหาในกรุงเทพฯ ได้เท่ากับแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ เพราะเป็นศูนย์กลางที่ผู้คนทั่วประเทศมาทำมาหากินมาใช้ชีวิต และสัญจรไปมา จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกรุงเทพฯ ปัจจุบันไทยมีวัคซีน 2 ชนิดคือแอสตราเซนคาและซิโนแวค เป็น 2 วัคซีนมีประสิทธิภาพสูง ไทยมีการทดสอบที่ จ.ภูเก็ตพบว่า ชิโนแวคเมื่อฉีดครบ 2 เข็มแล้วมีประสิทธิภาพป้องกันการแพร่กระจายลดอาการหนัก และอัตราการเสียชีวิต ได้กว่า 83% ถือว่าประสิทธิภาพสูงมาก ควรแก้การมารับวัคซีนช้าว่ารัฐบาลจัดสรรวัคซีนให้กับคนไทยทุกคน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

★ อี้อ. สังขละฯ ได้วัคซีน ๑ ขวด ผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆที่ไม่เพียงพอ เช่น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่มีรายงานได้รับวัคซีนเพียง 1 ขวด นายอนุทินกล่าวว่า การจัดสรรวัคซีนคำนวณจากจำนวนวัคซีนหารด้วยจำนวนจังหวัดและจำนวนประชากรในจังหวัด เทียบกับปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ จะออกมาเป็นตัวเลขวัคซีนในแต่ละจังหวัด จึงไม่มีจังหวัดไหนที่ได้เท่ากันแน่นอน แต่จัดสรรอย่างเป็นธรรม กรมควบคุมโรคกระจายวัคซีนลงไปตามจำนวนที่คำนวณแล้วจังหวัดจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง ในส่วนของ อ.สังขละบุรี ต้องไปดูว่าไม่ใช่พื้นที่การระบาดหรือไม่ ถึงได้รับจำนวนเท่านี้ เรื่องนี้ต้องไปถามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

★ สอบข้อเท็จจริงฉีดแอสตราเซนคาตาย ส่วนกรณีหญิงอายุ 46 ปี ฉีดวัคซีนแอสตราเซนคาเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. และเสียชีวิตช่วงคืนเดียวกัน นายอนุทินกล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรื่องนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ต้องดูว่าโรคประจำตัวอะไรหรือไม่มีความเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการข้างเคียงหรือมีอาการเป็นอย่างไร ต้องสืบสวนขั้นสุดทำให้เกิดความชัดเจนให้ผู้เสียหายเป็นผู้ให้ข้อมูล การฉีดวัคซีนในปริมาณมาก อาจเกิดผลที่ไม่คาดคิดหรืออาการไม่พึงประสงค์ได้



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

★ เร่งเยียวยาหญิงตายหลังฉีดวัคซีน

ขณะที่นพ.เจตธี ธรรมธัชชาวี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวไว้ว่า ทรบข่าวการเสียชีวิตของหญิงวัย 46 ปี หลังรับวัคซีนแอสตราเซนเนกา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ สปสช. เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายหลังฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะป่วยเป็นอาการเล็กน้อยหรือเสียชีวิต สปสช. จะพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ก่อน คำว่าเบื้องต้นไม่ได้หมายถึงการพิสูจน์ถูกผิดว่าเกิดจากวัคซีน แต่เป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน ผู้เสียชีวิตรายนี้ปกติใช้สิทธิรักษาพยาบาลของสวัสดิการข้าราชการ กรณีของการเยียวยาผลกระทบหลังฉีดวัคซีน สปสช. ที่ดูแลเรื่องบัตรทองจะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกสิทธิ ทั้งสวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม ไม่จำกัดว่าจะดูแลแต่สิทธิบัตรทองอย่างเดียว

★ แม่รับศพสาวตายหลังฉีดวัคซีน

ป่วยวันเดียวกัน มารดาของ น.ส.ปณิศา อธิธาภิรมย์ อายุ 46 ปี ที่เสียชีวิตในบ้านทานตะวัน หมู่บ้านสินทรัพย์นคร ซอยพลโยธิน 5๐ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. เมื่อคืนวันที่ 9 มิ.ย. หลังไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “แอสตราเซนเนกา” ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ถนนพลโยธิน เข็มแรก เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 8 มิ.ย. มารับศพบุตรสาวกลับไปบ้านที่ภูเก็ตที่ อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านเกิด ขณะที่ พ.ต.อ.อรอดพล มีเสียงผกก.สน.บางเขน เจ้าของท้องที่เกิดเหตุเผยว่า พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำญาติผู้ตายที่อยู่บ้านเดียวกันขณะเกิดเหตุมาให้อีข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวคือไมเกรน มีการทานยารักษาเป็นประจำ สาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนต้องรอผลชันสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์โดยใช้เวลา 45 วันเพื่อรวบรวมให้ถึงผู้บังคับบัญชามาข้อมูลส่งศพค.ต่อไป รายงานข่าวระบุว่า สาเหตุการชันสูตรเบื้องต้น คือมีความผิดปกติในระบบไหลเวียนโลหิตที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ และมีภาวะเลือดคั่งในหัวใจ

★ 12 รายตายหลังฉีดไม่เกี่ยววัคซีน

นพ.เจตธีสรกรกล่าวด้วยว่า การฉีดวัคซีนมีการติดตามเรื่องความปลอดภัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงและเสียชีวิตการฉีดจำนวนมาก มีโอกาสพบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ได้ กรณีที่อาการรุนแรงและเสียชีวิตจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ ถึงขณะนี้มีกรณีเสียชีวิตหลังการรับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มฉีดวันที่ 28 ก.พ.- 8 มิ.ย. รวม 27 ราย สรุปผลแล้ว 12 ราย ว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน เป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เลือดออกอุดตันในปอด เชื้อหุ้มสมองอักเสบ เลือดออกในช่องท้องอย่างการเสียชีวิตที่ จ.ปทุมธานี เมื่อตรวจชันสูตรพบการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองส่วนหลังอายุ 46 ปี ที่เสียชีวิตเป็นรายที่ 28 จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญต่อไป

★ แอสตราเซนต์เข็มสองให้ภูมิดีกว่า

วันเดียวกัน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กถึงเรื่องการฉีดวัคซีน สรุปความว่า หลายกรณีข้อมูลชี้ว่าการกำหนดระยะห่างของการให้วัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ไทยกำหนดระยะห่างจาก 10 สัปดาห์เป็น 16 สัปดาห์ เมื่อศึกษาระยะที่ 3 ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกันมากกว่า 16 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ ได้ผลภูมิคุ้มกันประสิทธิภาพดีกว่าผู้ที่ได้รับห่างกันน้อยกว่า 6 สัปดาห์ ในการใช้จริงที่อังกฤษช่วงที่มีโรครบาดมากและวัคซีนไม่เพียงพอ อังกฤษจึงใช้ระยะห่างของการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ออกไปอีก 16 สัปดาห์ เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มแรกให้มากที่สุด จะได้ภูมิมั่นคงได้กว้างที่สุดเพื่อระงับการระบาดและผลการศึกษาในสกอตแลนด์พบว่า การให้แอสตราเซนต์เข็มเดียวมีประสิทธิภาพเพียง 80% การให้เข็มที่ 2 จะเพิ่มประสิทธิภาพเป็น 90 กว่าๆ เห็นว่าเข็ม 2 เพิ่มประสิทธิภาพจริง ถ้าเปรียบเทียบกับการปูพรมเข็มแรกให้มากที่สุดแล้ว ค่อยเติมเข็ม 2 น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า

★ อย่าลืมน้ำประเว้งสายพันธุ์กลาย

ศ.นพ.ยง โพสต์อีกว่า ดังนั้น ประเทศไทยอยู่ในช่วงการระบาดขาขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้ในการควบคุมโรคให้เร็วที่สุด จำเป็นที่จะต้องให้แอสตราเซนต์ปูพรมในแนวกว้างให้มากที่สุดก่อน รวมทั้งวัคซีนเข็มแรกภายใน 16 สัปดาห์ อย่างน้อย 1 เข็ม แล้วค่อยไปเติมเข็มที่ 2 ภูมิจะสูงขึ้นและอยู่นาน สิ่งสำคัญระหว่างนี้จะต้องเฝ้าระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์แอฟริกาใต้ แต่สายพันธุ์อังกฤษและอินเดียไม่น่าจะมีปัญหา ดังนั้น การกำหนดระยะห่างไปที่ 16 สัปดาห์ จึงเป็นการที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทยในภาพรวม

★ ผลตรวจสอบสวนแก๊งปลอมวิน จยย.

ส่วนที่มีผู้ปลอมตัวเป็นวินจักรยานยนต์สาธารณะไปขอรับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยไม่ได้ลงทะเบียนและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ได้ให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า เบื้องต้นพบกลุ่มบุคคลดังกล่าวมี 20 คน เข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเมื่อ 6 มิ.ย. โดยสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ แจกความประสงค์จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีน แต่การตรวจสอบไม่พบประวัติลงทะเบียน ทั้งไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ เจ้าหน้าที่จึงปฏิเสธไม่ให้ฉีดวัคซีน กรมกำลังรวบรวมข้อเท็จจริง เพยานหลักฐาน นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายต่อไป ขอชี้แจงว่าการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของกรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ หากเป็นผู้ขับขีรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องลงทะเบียนที่หัวหน้าวินที่เป็นสมาชิก หรือสมาคมที่สังกัดอยู่ หรือลงผ่านเว็บไซต์ [www.dlt.go.th](http://www.dlt.go.th) หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

★ มีขั้นตอนก่อนฉีด

นายจิรุตม์กล่าวด้วยว่า ส่วนผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า แต่เดินทางมาที่สถานีกลางบางซื่อ กรมมีการตั้งจุดลงทะเบียนและจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันการเป็นผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะก่อนส่งให้กระทรวงคมนาคมเพื่อส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความ SMS ใน 2-8 วันหลังลงทะเบียนแจ้งวันเวลาในการเข้าฉีดวัคซีนเมื่อได้รับ SMS ยืนยันวันเข้ารับบริการที่กลางบางซื่อ ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อความ SMS ยืนยันสิทธิตรวจบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

★ คร.รถไฟรอแจ้งจับผู้สวมรอยวิน

เย็นวันเดียวกัน พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ ผบก.รฟ. เปิดเผยมกรณีกฎคุมคนปลอมตัวเป็นวินมอเตอร์ไซด์ เวียนเทียนสามเสื่อวินเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ว่า สถานีที่เกิดเหตุอยู่ในการดูแลของตำรวจรถไฟ การจะเอาผิดบุคคลที่สวมเสื้อวินมาฉีดวัคซีนในข้อหาใดได้บ้างต้องรอเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) รวบรวมหลักฐานและพฤติกรรมมาให้ตำรวจตรวจสอบก่อน ขณะนี้ยังไม่รู้ใครเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้มาแจ้งความร้องทุกข์



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

★ **ตร.รถไฟรอแจ้งจับผู้สวมรอยวิน**

เย็นวันเดียวกัน พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ ผบ.ภ.รฟ. เปิดเผยมกรณีกฎมคนปลอมตัวเป็นวินมอเตอร์ไซด์ เวียนเทียนสวมเสื้อวินเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ว่า สถานีเกิดเหตุอยู่ในการดูแลของตำรวจรถไฟ การจะเอาผิดบุคคลที่สวมเสื้อวินมาฉีดวัคซีนในข้อหาใดได้บ้างต้องรอเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) รวบรวมหลักฐานและพฤติกรรมมาให้ตำรวจตรวจสอบก่อน ขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดซึ่งเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้มาแจ้งความร้องทุกข์

★ **ราชวิทยาลัยฯออกกฎข้อ**

อีกด้านวันเดียวกัน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแจ้งประกาศ ข้อกำหนดผู้ขอรับการฉีดวัคซีน "วัคซีนตัวเลือก" จีโนฟาร์ม ว่า ต้องเป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศศบค. องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการฉีดวัคซีนในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำ ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อ ให้กับสังคม ระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

★ **ประกาศห้ามหาผลประโยชน์**

ศ.นพ.นิธิโพสต์อีกว่า 2.องค์กร/หน่วยงานสามารถฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงานครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า หากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยฯจะปรับ 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการฉีด 3.องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนตัวเลือก ยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก 10% ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการฉีดสรร เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส 4.องค์กร/หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย ค่าบริการฉีดวัคซีน สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีด

★ **เกาะราคาเข็มละ 888 บาท**

ศ.นพ.นิธิระบุด้วยว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก "จีโนฟาร์ม" ราคาเข็มละ 888 บาท อัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล องค์กร/หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริหารฉีดวัคซีน สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่สอง จะประกาศให้ทราบต่อไป

★ **ราชวิทยาลัยฯเผยขั้นตอนข้อ**

ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับฉีดวัคซีนตัวเลือก "จีโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงาน) เริ่มจากขั้นตอนแรก องค์กร/หน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับการฉีดวัคซีนโควิดตัวเลือก "จีโนฟาร์ม" ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ <https://vaccine.cra.ac.th> ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. เวลา 08.00 เป็นต้นไป ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดสรรโควตาการกระจายวัคซีน ใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการฉีดสรร ระบบจะส่งอีเมลแจ้งรหัสห้องคัดกรองหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการฉีดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งและสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน

★ **รวมเบ็ดเสร็จ 6 ขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 4 องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง ขั้นตอนที่ 5 องค์กรและหน่วยงานอัปโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรอการส่งวัคซีนไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด ขั้นตอนที่ 6 ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาล ที่องค์กรและหน่วยงานได้เลือกประสานไว้ตามวันเวลาที่กำหนด โดยระยะที่ 1 วัคซีนตัวเลือก "จีโนฟาร์ม" ประชาชนฉีดฟรี องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนเพื่อท่าน สอบถาม โทร. 0-2576-6833-85



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๑๒ (ต่อหน้า ๑๐)

เริ่มละ 888 บาท ☆ ต่อจากหน้า 10

★ โท้โล้วไอพีดีลควักวัคซีน

ทางด้านบรรยากาศวัคซีนที่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 9 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันที่ 3 วัคซีนอีก โดยเฉพาะที่เทศบาลตำบลบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ มีผู้มาฉีดวัคซีนตามสิทธิจำนวนมากจนอาคาร ขณะเดียวกันมีชาวบ้านที่ไปยื่นรอฉีดวัคซีน ออกมาโวยวายระบบจัดการของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากบางคนต้องยื่นต่อคิวนานหลายชั่วโมง แต่ยังไม่เข้าไปรับการฉีดวัคซีน สาเหตุมาจากต้องเปิดทางให้แควรี่ไอพีที่แบบเดี่ยว และเป็นกลุ่มก่อนแทรกคิวเข้าไปในอาคารเพื่อรับวัคซีนก่อน ขณะที่บางคนต่างพากันปรบมือประชดและตะโกนต่อว่าแควรี่ไอพีที่กำลังเดินขึ้นไปบนบันไดอาคาร ว่าเป็นการกระทำสองมาตรฐานของเจ้าหน้าที่รัฐ เหตุการณ์ดังกล่าวมีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ ก่อนแชร์ส่งต่อกันในโลกโซเชียลจำนวนมาก

★ ผอ.รพ.ขอโทษให้คนแทรกคิว

ต่อมา นายชินทร์ จันทะพันธ์ ผอ.รพ.สต. บางปูใหม่ ออกมาประกาศผ่านไมโครโฟน ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มาต่อคิวว่า วัคซีนที่เตรียมมาฉีดในแต่ละวันสามารถฉีดได้วันละ 1,000 คน และไม่สามารถฉีดให้กับผู้ที่รอคิวเกินเข้ามาได้ ฉะนั้นคนที่ยังไม่ลงทะเบียนขอให้เดินทางกลับไปก่อน ส่วนประเด็นที่มีเรื่องแควรี่ไอพีเข้าไปฉีดก่อน ต้องขอโทษชาวบ้าน เนื่องจากมีบางหน่วยงานที่มีความจำเป็นและขอเข้าฉีดก่อน เพราะต้องรีบกลับไปเข้าปฏิบัติหน้าที่ และเปลี่ยนให้ผลัดใหม่เข้ามารับวัคซีน เพราะการฉีดวัคซีนต้องใช้เวลา หากหน่วยงานเหล่านี้ปิดบริการมาฉีดวัคซีนกันหมดก็มีชาวบ้านเดือดร้อนระดับหนึ่ง แต่หลังจากนี้รับรองไม่มีการแทรกคิวอีก ขณะที่ชาวบ้านได้สอบถามว่าหน่วยงานวีไอพีที่มาแทรกคิวเป็นหน่วยงานใด นายชินทร์บอกว่าเขาจะไปฟันฝ่าหาคะเข็บศึกว่า

★ นายก อบต.ขอบคุณรัฐบาล

ขณะที่ ผศ. (พิเศษ) ดร. วีระศักดิ์ ชาติตาคาน นาย อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นำคณะไปเยี่ยมชาวบ้านที่ติดโควิดในตำบลคลองสาม 200 กว่าครอบครัว และยังคงขอบคุณการปลดล็อกให้ออปท.ซื้อวัคซีนมาบริการประชาชนในระดับรากหญ้า แม้ดีแค่ระเบียบบางอย่าง โดยต้องมีการควบคุมจากรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน โดยซื้อได้เฉพาะที่กำหนดมาให้เท่านั้น และขอบคุณรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

★ อบจ.ปราจีนควัก 50 ล้านบาท

ด้านนายสุนทร วัฒรัตน์ นายอบ.ปราจีนบุรี เผยว่า อบจ.ปราจีนบุรีมีความยินดีที่รัฐบาลปลดล็อกเชื่อว่า อบจ.ทั่วประเทศหรือท้องถิ่นที่มีเงินก็อยากสนับสนุนให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกคน อบจ.ปราจีนบุรี เป็นอบจ.เล็ก แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดอาจจะจัดสรรสัก 50 ล้านบาท ซึ่งจำนวนประชากรปราจีนบุรีมีประมาณ 4-5 แสนคน และอบจ.ปราจีนบุรีมีอบต.ในจังหวัด 69 แห่ง หากว่าเราขาดแคลนจะหาทางสนับสนุนช่วยเหลือดูแล ขอให้ฉีดยี่ห้ออะไรก็ได้ ฉีดแล้วปลอดภัยทุกคนอยากให้ครูได้ฉีดก่อน เพราะครูต้องใกล้ชิดกับเด็กตามด้วยผู้สูงอายุ

★ เมืองนนท์เตรียมส่งซิโนฟาร์ม

นายสมนึก ธนเดชากุล นายเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณ สบค. ที่สังเกตเห็นว่าท้องถิ่นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนกลับมากลับมาประกอบอาชีพทำงานได้ เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง การฉีดวัคซีนจะต้องประสานกับจังหวัดและท้องถิ่นจะไม่ส่งวัคซีนมาตามจำนวนประชากรแน่นอน ส่วนท้องถิ่นเล็กๆที่ไม่มีกำลังการจัดซื้อวัคซีนรัฐบาลต้องมาดูแล ในนามนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลนครและเมือง ได้ทำหนังสือจองวัคซีนทั้งหมดในช่วงแรก 1,801,000 โดส สำหรับท้องถิ่น 22 แห่ง ที่จะซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยทหารณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลของท้องถิ่นนั้นๆก่อน และทำเรื่องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนส่งไปยังสมาคมสันนิบาตเทศบาลนครและเมืองอีกครั้ง ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ของจังหวัดมีจำนวน 142 ราย

★ สายพันธุ์อินเดียแพร่หลาย จว.

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมและเครือข่ายห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยระบุว่า ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. มีการรายงานพบสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ในจังหวัดต่างๆ รวม 848 ราย แบ่งเป็นพบใน กทม. 318 ราย อุตรดิตถ์ 17 ราย สระบุรี นนทบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ จังหวัดละ 2 ราย พิษณุโลก ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี บุรีรัมย์และสมุทรสาคร จังหวัดละ 1 ราย โดยจากข้อมูลการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขประเทศอังกฤษ พบว่าสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) มีการแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษ หรือสายพันธุ์อัลฟา และยังไม่พบว่ามีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์อังกฤษ

★ ชมรมธุรกิจร้องเปิดเกาะพีพี

ที่ จ.กระบี่ นายประเสริฐ วงศ์มา ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพี ต.อ่าวบางอ.เมือง จ.กระบี่ กล่าวว่า ตามที่ สบค.จัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาให้แต่ละจังหวัดฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่จะเปิดให้มีการท่องเที่ยว นำร่องในวันที่ 1 ก.ค. ส่วนเกาะพีพีไม่ได้อยู่ในพื้นที่นำร่อง จึงอยากสอบถาม สบค.ว่าเพราะอะไรจึงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเกาะพีพีได้พร้อมกับ จ.ภูเก็ต ปัจจุบันบนเกาะพีพีมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนผู้ประกอบการบนเกาะไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และเกาะพีพีเป็นพื้นที่ที่ปิดที่อาจจะง่ายต่อการควบคุม รวมถึงความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร อาหาร การฉีดวัคซีนก็เข้าไปตามที สบค.กำหนดจึงอยากให้ สบค.พิจารณาปลดล็อกเกาะพีพี เพราะผู้ประกอบการบนเกาะเดือดร้อนกันมานานแล้ว จากการขาดรายได้จากการท่องเที่ยว

★ ประกาศเรือนจำชั่วคราวรังสิต

มีรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวรังสิต เนื้อหาระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมราชทัณฑ์จึงมีความจำเป็นในการจัดหาพื้นที่สำหรับคุมขังผู้ต้องขังเข้าใหม่ กำหนดให้พื้นที่บางส่วนของสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี เป็นเรือนจำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามภารกิจและสามารถคุมขังผู้ต้องขังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 7 มาตรา 81 และมาตรา 78 บรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พ.ศ.2560 ประกอบข้อ 1 และข้อ 2 ของกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 จึงกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวขึ้นที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา โดยเรียกชื่อว่า "เรือนจำชั่วคราวรังสิต" มีอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ โดยให้สังกัดเรือนจำอำเภอธัญบุรี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ในวันเดียวกันได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**คู่มือวัคซีน ▶**  
นายอนุทิน ชาญ-  
วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ  
รมว.สาธารณสุข นำคณะ  
ตรวจเยี่ยมการผลิตวัคซีน  
ให้กับประชาชนที่หน่วย  
ความร่วมมือห้างเดอะ  
มอลล์ บางแค โดยนาย  
อนุทินเตรียมเพิ่มวัคซีน  
ในจุดนี้ที่รองรับผู้มาฉีด  
วัคซีนได้ถึง 3 พันคน.





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

# ข้อคิดวักคชินวิเอพี

**บชบ.แฉมีไค้กลับ  
ภท.รูกเย็ยนยกา  
บักกุไค้เก็อกเงินกู**  
พปชร.ไค้มติ ป.ป.ช.ซี้มูล ส.ส.เส็ยบ  
บ้ตรไมเป็นธรรม “ไฟบูลย์” มาเหนือจ้อง  
ใช้อำนาจนิติบัญญัติไค้ ★ มีต่อหน้า 6





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ (ต่อหน้า ๑)

ข้อคิดวักขืน ☆ ต่อจากหน้า 1

ก.ม.ล้างบาปให้ กท.สงสยชี้มูลความผิดซ้ำซ้อนสั่ง ส.ส.ผู้คดี "ชวน" ขอรอดูคำวินิจฉัยก่อนส่งเรื่องเข้า กท.จริยธรรม "นิพิฏฐ์" โอดตรวจสอบโคตรยาก "ประยุทธ์" ให้ "ปรีชา" ชี้แจงทรัพย์สินของ "อาคม" ร่ายยาวจำเป็นจริงๆต้องกู้เงิน 5 แสน ถ. "โจ้" ไม่ตีเช็คเปล่าให้ไปดูลงเล่น กก.เล่นแรงเลิกเอกสาร พ.ร.ก.กลางสภาฯ "สาทิตย์" จวกวักขืนอภิสิทธิ์ชน ชื่อขวยควิลิตวีไอพีที่ไล่ "รุ่งเรือง" เล็ก กท.ชัยไป ผู้หน้ามกก่อนกู้เงิน "บิกตู" ได้เตือนไม่ไปก่อหนี้ ทะลุพีดาน ถามสั้นมาได้ทันตอนนั้นมันใช่หรือ

หลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด ส.ส.กรณี เสียบบัตรแทนกัน ทำให้นายไพบูลย์ นิตติวัน รอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ออกมาแสดงความไม่ เห็นด้วย พร้อมแสดงท่าทีอาจให้อำนาจในฐานะ ฝ่ายนิติบัญญัติ ไปดูว่าเกิดจากปัญหาด้านกฎหมาย หรือเปล่า

"ชวน" ขอรอดูคำวินิจฉัย ป.ป.ช.

เมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 9 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึง กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2563 โดยมี ส.ส. 2 คน คือ นายทวีรัฐ รัตน์เศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา และ น.ส.ภริมา พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ต้องส่งเรื่อง กลับมาที่สภาฯเพราะต้องตรวจสอบจริยธรรม เนื่องจาก กระทำผิดระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน ราษฎร ว่าหากเป็นกรณีที่ต้องส่งศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเรื่องที่ ป.ป.ช.ต้องไปดำเนินการเองแต่หากเกี่ยวกับจริยธรรม ต้องส่งมาที่สภาผู้แทนราษฎร ทั้งหมดนี้ต้องรอดู รายละเอียดคำวินิจฉัยอีกครั้ง สอบถามไปแล้วพบ ว่าเรื่องยังส่งมาไม่ถึงสภาฯ

"นิพิฏฐ์" โอดคดีนี้ตรวจสอบยาก

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ตามที่ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกัน เรื่องนี้เป็นความผิด 2 กรณี คือเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิด ฐานฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 226, 235 มีคนถามว่า ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกัน มีแค่นี้หรือ ขอดูบ้างยังมีอีกหลายคน ไม่ได้โกรธ เคืองใครส่วนตัวที่ทำเพราะเป็นข้อมูลที่เห็นประจักษ์ เองกว่าจะทำคดีนี้ได้ยากลำบาก ไม่ค่อยได้รับความ ร่วมมือจากใครหาข้อมูลยากมากแม้แต่พรรคที่สังกัด ก็ไม่มีใครสอบถามอะไรระบบการเมือง และระบบ

ความยุติธรรมของประเทศกำลังถูกถล่มร่อนอย่าง รุนแรง

พลช.จ้องแก้ ก.ม.ล้างบาป ส.ส.

นายไพบูลย์ นิตติวัน รองหัวหน้าพรรคพลัง- ประชารัฐ กล่าวไว้ว่า ไม่เห็นด้วยกับ ป.ป.ช.ที่ชี้มูล ความผิด น.ส.ธนิกันต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ มองว่าเป็นธรรมดา กรณีนี้ เข้าตัวลิมบัตร์ไว้ โดยไม่ได้มอบหมายหรือฝากบัตร ไว้กับใคร ดังนั้นเพียงอาศัยหลักฐานแค่นี้กล่าวหา ว่ากระทำผิดอาญาโทษร้ายแรง ถือว่าไม่ยุติธรรม และไม่เห็นด้วยที่เอาเรื่องไปยื่นต่อศาลฎีกากว่าเป็น การละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ ถือว่า น.ส.ธนิกันต์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าศาลดูว่ามี ช่องทางใดดำเนินการได้บ้าง ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ จะไปดูว่าเกิดจากปัญหาด้านกฎหมายหรือเปล่าเพื่อ ให้เกิดความเป็นธรรมคุ้มครองคนที่ไม่ควรไปโดน ดำเนินคดีลักษณะแบบนี้ได้ให้กำลังใจน.ส.ธนิกันต์ มันใจว่ามีข้อต่อสู้ไม่มีหลักฐานเอาผิดได้

กท.สงสย ป.ป.ช.ชี้มูลซ้ำซ้อน

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นาย ทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ขั้นตอน จากนี้เมื่อ ป.ป.ช.ส่งเรื่องให้อัยการส่งฟ้อง หรืออาจ ส่งฟ้องเอง ทางพรรคให้ ส.ส. และอดีต ส.ส.ที่มี ชื่อดังกล่าวผู้คดีเพื่อพิสูจน์ตัวเอง ทั้งนี้มีประเด็นมา

สนใจว่ากระบวนการหรือขั้นตอนแต่ละกรณีดังกล่าวหา ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงและมีโทษทางอาญาเป็นเรื่อง ที่ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือไม่เพราะสภาฯมีคณะกรรมการ จริยธรรมตรวจสอบอยู่แล้ว แต่ตั้งข้อสังเกตว่าถูก ชี้มูลทั้งทางอาญาและด้านจริยธรรมจะเป็นการ ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เพราะเป็นการทำผิดในกรณี เดียวกัน ดำเนินคดีได้เพียงคดีเดียว

"บิกตู" ให้น้องชายไปชี้แจงเอง

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวเพียงสั้นๆถึงกรณี ป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ส.ว. กรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จว่า "ให้เขา ชี้แจงเอง"

ชงปล่อย "ปู" ไม่ผิดเสียหายมือ

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. ถึงความคืบหน้าการตั้งองค์คณะไต่สวนน.ส.ยังลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ คม.รวม 84 ราย ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีการจ่ายเงินเยียวยา แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ปี 2548-2559 โดยไม่มีอำนาจและไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ โดยมีการช่วยเหลือพวกพ้อง ตัวเอง ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. องค์คณะไต่สวนคดี ดังกล่าวได้สรุปความเห็นในคดีว่า พยานหลักฐาน ไม่เพียงพอที่จะชี้มูลความผิด เพื่อดำเนินการต่ออาญา

ต่อ น.ส.ยังลักษณ์กับพวก ตามข้อกล่าวหา และเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาทุจริต โดยพบว่าดำเนินการ เยียวยาให้ทุกคน ทุกสี ไม่ได้เยียวยาเฉพาะกลุ่ม หลังจากนี้จะนำข้อสรุปที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะ กรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ ให้พิจารณาลงมติต่อไป ภายใน 1-2 สัปดาห์

"อาคม" ร่ายยาวกู้เงิน 5 แสน ถ.

เมื่อเวลา 10.00 น. มีการประชุมสภา ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวง การคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท โดยนายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ชี้แจงว่า ที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 มา ต่อเนื่องผ่านแหล่งเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่ แต่พบว่ายังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาการระบาด ในระลอกใหม่ได้ อีกทั้งเงินทุนสำรองจ่ายที่เหลือ อยู่ไม่มีเพียงพอ ขณะที่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมปี 2564 รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ปี 2564 มีข้อจำกัด และ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากจะรอแหล่งเงิน จากงบประมาณปี 2565 จะไม่ทัน เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้ประเทศกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว รัฐบาล จำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด

เชื้อโควิด ซึ่งไม่อาจดำเนินการให้ได้มาโดยวิธี งบประมาณปกติ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็น เร่งด่วนเป็นการเลือกสุทธยของรัฐบาลในการตรา พ.ร.ก.ฉบับนี้

การันตีภาระหนี้ไม่เกินพีดาน

นายอาคมกล่าวว่า พ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้มี สาระสำคัญคือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาโรค วัคซีน ยาเงิน 8 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยา และชดเชย แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ วงเงิน 8 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท รัฐบาลตระหนักถึงวินัยการเงินการคลัง ความคุ้มค่า ความโปร่งใสกำหนดกรอบการใช้เงินอย่างรอบคอบ รัดกุม ทั้งนี้ตัวเลขหนี้ของไทยสิ้นเดือน เม.ย. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 50.69 ต่ำที่สุดปี ยิ่งต่ำกว่ากรอบพีดาน หนี้สากล การก่อกองหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น กระทรวง การคลังจะด้วยความรอบคอบอยู่ภายใต้กรอบวินัย การเงินการคลัง

"โจ้" ไม่ตีเช็คเปล่าให้ไปดูลงเล่น

จากนั้นนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทยอภิปรายทั้งตั้งว่า พ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าว คล้ายกับตีเช็คเปล่าให้ธนาคารนำเงินไปใช้จ่ายโดย ไม่มีรายละเอียดเหมือน พ.ร.ก.กู้เงิน ล้านล้านบาท



### ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ (ต่อหน้า ๖)

#### ข้อถกวิพากษ์ ☆ ต่อจากหน้า ๖

ที่อ้างความจำเป็นเร่งด่วนแต่การใช้จ่ายเงินล้มเหลว ไม่สามารถบริหารจัดการการระบาดเชื้อโควิด-19 ได้ อย่างการจัดสรรให้ระบบสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้านบาท พบว่ามีงบเบิกจ่ายไปเพียงร้อยละ 26 หรือ 1.1 หมื่นล้านบาทเท่านั้น มาครั้งนี้จะขอเพิ่มอีก 3 หมื่นล้านบาท ยังจะให้บุคลากรเดาหน้า แต่ปรากฏว่า อสม.ต่างจังหวัดต้องไปขอเงินจาก นักการเมืองมาทำประกันชีวิต ตามว่าทำไม่ให้นำเงิน จากรัฐบาลไปใช้ ขณะที่อยู่ปรกฏการแพทย์และวัคซีน ยังมีไม่เพียงพอส่วนการขยายวงเงิน 7 แสนล้านบาท เบิกจ่ายไป 6 แสนล้านบาท รัฐบาลควรเปลี่ยน จาก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท เป็น พ.ร.บ. งบประมาณกลางปี วงเงิน 5 แสนล้านบาทแทน เพื่อให้สภาฯตรวจสอบเพราะมองว่ากระบวนไม่มีทาง ยุติลงภายในปีนี้ และเชื่อว่ารัฐบาลจะใช้เงินไม่ทัน ปีงบประมาณแน่นอน

#### กก.เล่นแรงฉีก พ.ร.ก.กลางสภา

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ที่พรรคคัดค้าน พ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ เหตุผลคือหมดแล้วซึ่งความไว้วางใจคนใช้เงิน และคนกู้เงินอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากกันไม่ได้ตอนขอเงิน 1 ล้านล้านบาท พรรค รัฐบาลคว้นักขณับัญญัติขึ้นอภิปรายว่าเป็นการแจกเงิน

ที่คนต่างประเทศเค้าจะมาแจกให้ทั่วหน้าทั่วถึงยัง ทำไม่ได้ ประชาชนรอการขยายงานขยายราคา ลง ทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับเงิน รอบนี้ ทำหน้าชื่อเอาโซเชียลแสบด้านบาท มาตีหน้าเศร้า แล้วความเท็จ ก็แค่เอาประชาชนเป็นตัวประกัน บอก ถ้าไม่ให้ผ่านประชาชนจะไม่ได้เงิน ถ้าจริงใจบอก มาให้ชัดเลยว่าไปแล้วประชาชนจะกลับคืนสู่ภาวะปกติภายในกี่เดือน วัคซีนขึ้นเสร็จภายในกี่ปี มีวัคซีน ให้เลือกเพิ่มอีกกี่ยี่ห้อ พ.ร.ก.นี้เป็นฉบับลัทธิล่องๆ มีทางออกให้ 2 ทางคือ 1.เอา พ.ร.ก.เองชวยฉบับนี้ กลับไปแก้ไขใหม่ เปลี่ยนเป็น พ.ร.บ.งบประมาณ กลางปี หรือ 2.เปลี่ยนคนกู้หรือคนใช้เงินและมี ทางออกย่อยคือ ลาออกไป หรือยุบสภาแล้วเลือกตั้ง ใหม่ให้ไว้ที่สุด ให้ประชาชนตัดสินใจว่าใครจะเป็น ผู้บริหารเงิน หลังนายณัฐชากอภิปรายได้ฉีกเอกสาร พ.ร.ก.เงินกู้ที่มีจำนวน 5 แผ่นทิ้งทันที

#### “สาทิพย์” แฉวัคซีนวีไอพีได้ “รุ่งเรือง”

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรค ประชาธิปัตย์กล่าวว่า จาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท มีการขยายไปแล้วรวม 8 แสนล้านบาท ในยามวิกฤติถือว่าจำเป็น แต่ถามว่าจะขยายไปสิ้นสุด ตรงไหน ที่จะทำให้ประชาชนฟื้นตัวขึ้นมาได้ ต้องบอกประชาชนว่าเรานำไปขยายมีดอกเบี้ย ต้องจ่ายลูกหลานเราต้องรับใช้ในอนาคตมีบางโครงการ

ต้องช่วยเหลือคนเดือดร้อน แต่สภาพมันกลับอนุมัติ ลำช้าไม่ทันการ เพราะยึดกฎระเบียบในช่วงวิกฤติ ทำให้เอาคนไม่เดือดร้อนมาแก้ปัญหาคนเดือดร้อน เมื่อต้องกู้อีก 5 แสนล้านบาทซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมาก ก่อนชนพาดหน้าเราไม่เอาแล้วโครงการไร้คุณภาพ หรือเสียหายด้วยการแจกจ่ายเดียวอย่าเอาการเมือง มาบริหารวัคซีน หรือการเมืองนำการแพทย์ ต้อง ไม่มีโควตาพรรคการเมืองเอาคนรวยไปจัดก่อน ประชาชน จนมีข่าวลือว่าวีไอพีไปจัดโดยใช้โค้ด “รุ่งเรือง” หรือชื่อชายคิวดีวัคซีน อย่าเอาเรื่อง วัคซีนไปสร้างฐานการเมือง และไม่ใช่เป็นต้อง มี วัคซีนทางเลือก เพราะวัคซีนทางเลือกจะมีได้ก็ ต่อเมื่อวัคซีนที่ให้ประชาชนเพียงพอแล้ว ถ้าวัคซีน ปกติยังไม่พอแล้วมาสร้างวัคซีนทางเลือก เรากำลัง สร้างเรื่องขึ้น ความเหลื่อมล้ำและอภิสิทธิ์ชน

#### กท.เย้ยผู้ท้าท้าทายก่อนกู้เงิน

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า สิ่งทีคาดหวังจะได้เห็น จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท คือจะไม่ชำระยอกับการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ต้องไม่ ขยายแบบเดิมที่ใช้เงินไป 7 แสนล้านบาท ถ้าการ ขยายขาดเงินจริงวันหนึ่งไม่ต้องมากู้เงินอีก วิธีแก้ปัญหา ต้องไม่ใช่การแจกเงิน แต่ต้องสร้างงาน เปลี่ยนจาก การแจกเงินเป็นแรงงาน สร้างอาชีพ การกู้เงินรอบ ที่แล้วมีงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท

แต่กลับถูกโอนไปใช้ในการขยายช่วยเหลือเงินฟื้นฟู แค่ 2.5 แสนล้านบาท และยังถูกเอาไปใช้ในโครงการ คนละครั้งอีก 2 แสนล้านบาท เบ็ดเสร็จเหลือเงิน ฟื้นฟูไม่ถึง 5 หมื่นล้านบาท ขอบอกว่า รว.คลัง และสภาพัฒน์ว่าการกู้เงินในหน้าที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญ ที่สุด สิ่งสำคัญกว่าคือต้องกู้หนี้มาขยายและรัฐบาล ต้องกู้ความเชื่อมั่น ถ้ากู้ความเชื่อมั่นกลับมาไม่ได้ ต่อให้กู้เงินอีกเท่าไรก็แก้ปัญหาไม่ได้

#### บลัฟนักการเมืองกลัวเสียแต้ม

นายโพธิ์ชัย นิตติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้จะช่วยเหลือ ประชาชนทุกสาขาอาชีพกว่า 3 แสนล้านบาท อาจทำให้ นักการเมืองบางคนเป็นห่วงว่าจะเนนเสียง จะลดลง ขออย่าเอาการเมืองมาเกี่ยวข้อง ยืนยันว่าทั้ง พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท รวมกับ พ.ร.บ.ขยาย งบประมาณปี 2565 เหตุการณ์นี้ยังไม่เกินร้อยละ 60 ถือว่า ค่ามากหากเทียบกับบางประเทศ รัฐบาลยังคงควบคุมได้ หากขอ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่ได้ ส.ส.ไม่รู้ หรือ แกล้งไม่รู้ว่าถ้าไม่มี พ.ร.ก.เงินกู้มาประชาชนจะอยู่ อย่างไร และขอให้นักขณัฐมนตรีแม้จะมีเสียงวิพากษ์ วิจารณ์จากนักการเมือง ขอให้ นักขณัฐระหนักว่า ประชาชนส่งกำลังใจ มีความหวังที่จะได้รับความ ช่วยเหลือจากนายกฯ ขอให้ นายกฯไม่ต้องกลัวใคร คนตีทองแต่ยอมไม่กล้าไฟ ขอให้ ส.ส.ช่วยกัน เห็นชอบ พ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้

#### “เดียร์” กะซวก สธ.ไม่รู้จักวางแผน

น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า ตรวจสอบข้อมูล เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 จากกรมบัญชีกลาง มีการ ใช้จ่ายเงินด้านสาธารณสุขจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทไปแล้ว 2.5 หมื่นล้านบาท จาก 4.5 หมื่นล้าน หรือร้อยละ 57 ถึงวันที่ 8 มิ.ย. เหลือ เงินอยู่แค่ 236 ล้านบาท หรือน้อยเงินไปแล้ว ร้อยละ 99 คำถามคือที่ผ่านมาระหวางสาธารณสุข เตรียมความพร้อมให้คนไทยอย่างไร ที่ใช้เงินไป แล้วร้อยละ 57 แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ระบาด ระลอกสามกลับมีโครงการขออนุมัติถึง 1.9 หมื่น ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการใช้งบล่าช้าแล้วมาเร่ง เอาภายหลัง ไม่มีมีการวางแผนประเมินความเสี่ยง อย่างรอบคอบหวังว่า พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทนี้ ที่จัดสรรให้ด้านสาธารณสุข 3 หมื่นล้านบาท จะ วางแผนทำงานอย่างรอบคอบ

#### เคลียร์วุ่นองค์ประชุมหวัดลัม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอภิปรายมาถึงช่วงเย็น ส.ส.เริ่มอยู่ในห้องประชุมบางตา ทำให้ นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เสนอนับ องค์ประชุม ทำให้ นายสุชาติ โทษสุรอง ประธานสภาฯ ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม ต้องรีบไล่กลับเสียว่า

ป้องกันโควิด แต่ นายพิเชษฐยังยืนยันให้มองแค่ประชุม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ พยายามขอร้องไม่ให้มององค์ประชุม เพราะบรรยากาสภากรอภิปรายดำเนินมาด้วยดีตั้งแต่ เข้าหากฝ่ายค้านมีอะไรไม่พอใจขอให้มาคุยกันใน วิปทั้งสองฝ่ายก่อน ในที่สุด นายสุชาติตัดสินใจให้ พักประชุม 10 นาที เพื่อให้วิปสองฝ่ายไปพูดคุยทำความเข้าใจกัน หลังกลับมาประชุมกันอีกครั้ง นาย อรรถกรชี้แจงว่าวิปสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจกันด้วยดี และ นายพิเชษฐก็ไม่ดีใจให้มององค์ประชุมแล้ว ขณะที่ นายพิเชษฐขอมติถอนการขอรับรององค์ประชุม ทำให้การประชุมเดินต่อไปได้

#### นายกฯเข้าฟังประชุมตามคำท้า

กระทั่งเวลา 8.30 น. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาฟังการ อภิปรายในห้องประชุมว่าเดินทางมาถึอาคารรัฐสภา แล้วแต่ไม่เข้ามานั่งฟังสมาชิก จะหลบข้างหลังอีกนานแค่ไหน พร้อมกับเสนอขอรับรององค์ประชุม ทำให้ นายสุชาติทำหน้าที่ประธานการประชุม ขอให้วิปอื่นๆ รออีกหน่อยเรื่องใหญ่ขนาดนี้ นายกฯ มีความรับผิดชอบ ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์จึงเดินเข้ามานั่งฟังการ อภิปรายในห้องประชุม



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อหน้า ๗)

**ชื้อควักขัน ☆ ต่อจากหน้า 7**

**สวนไม่โง่ก่อนนี้จนทะเลทุพพาน**

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่า ยืนยันให้ความสำคัญกับระบบรัฐสภา ให้เกียรติทุกคน แต่การใช้คำพูดและวาทะ ทั้งการฉีกกระดาษสมควรเกิดหรือไม่ เรื่องการบริหารจัดการเงินกู้ ด้านล้านบาท พยายามเร่งเบิกจ่ายเต็มที่ ถ้าทบทุนบอกซ้ำ ไม่ทบทุนบอกทุจจริต โศกสที่สภามีออกสิทธิคุ้มครอง ถ้าพูดข้างนอกมีปัญหาแน่ ใครพูดข้างนอกระวังตัวไว้ด้วยกัน ขณะที่เงินกู้ธ แสนล้านบาท ไม่ได้กู้ที่เดียวเป็นการทยอยกู้ และไม่โง่เกินกรอบร้อยละ 60 เรื่องนี้สาธารณะอย่าทำให้ประชาชนตื่นตระหนก เข้ามาปี 2557 มีหนี้สาธารณะร้อยละ 46 แม้จะทำให้เพิ่มขึ้นมา 10 กว่า% แต่ก็เกิดเม็ดเงินเข้ามาทำให้อาผลงนามมาเทียบกันเลย

**ถามลั่นมาไล่ตอนนี้มีมันใช่หรือ**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการชี้แจงของ พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงสไตล์เดิมใช้คำพูดเด็ดตอบ ได้กับฝ่ายค้าน จนนายจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ประท้วงขอให้ประธานฯ ตักเตือนนายกฯ ที่ใช้ถ้อยคำวาจาไม่ให้เกียรติข่มขู่ ส.ส. แต่ พล.อ.ประยุทธ์ยังชี้แจงต่อว่า อะไรที่พูดไม่ได้ก็ขอโทษ ถ้าอยากให้คนอื่นให้เกียรติ ต้องให้เกียรติตนบ้าง ตอนเข้าไล่อย่างกับหมูหมา ส่วนเรื่องวัคซีนยืนยันทุกจังหวัดต้องได้ แต่จะมากน้อยว่ากันไป เป็นอำนาจผู้ว่า บางครั้งไม่พอต้องรอนิดนึง อย่าเอาวัคซีนเป็นการเมือง ไม่เคยเอาชีวิตคนมาเป็นของเล่นไล่ตนให้ออกไป มันไม่ใช่ที่ใหม่ เมื่อสักครู่ก็มีการไปแถลงข่าวเอาผู้ต้องหามาแถลงผู้คนที่สภามันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทย

**“ชินวรณ์” ยันสร้างร่างแก้ รธน. ทัน**

ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงความคืบหน้ายื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ร่างทั้ง 6 ฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา เสร็จแล้ว ถึงอย่างไรต้องยื่นร่างต่อประธานรัฐสภาให้ทันก่อนบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 29 มิ.ย.แน่นอน

**ไทยไม่ทนจีฝ่ายค้านรื้อกระดาน**

ช่วงสายที่บริเวณทางเข้ารัฐสภา กลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย นำโดย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานญาติวีรชนพฤษภา ๖8 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. และนาย วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ยื่นหนังสือต่อนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เรียกร้องให้ฝ่ายค้านลาออกจาก ส.ส. นายวีระกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ล้มเหลวทุกด้าน อดทน ถะบัดลัดลัด พวกรัฐบาลวิบัติล้มจม ยิ่งให้บริหารต่อความพินาศยิ่งทวีขึ้น หากฝ่ายค้านไม่สามารถตรวจสอบเผด็จการกบฏที่ทำงานไม่เป็นหยุด พ.ร.ก.เงินกู้ธ แสนล้านบาทและ พ.ร.บ.บขฯ ไม่ได้

**ฝ่ายค้านควรลาออกมายุกับฝ่ายประชาชนให้หมด**

**“สุทิน” หวั่นปิ้งปลาประชดเมฆ**

นายสุทินกล่าวว่า เข้าใจเจตนาและความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองของกลุ่มไทยไม่ทนยอมรับว่า 2 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายค้านไม่สามารถหยุดยั้งถ่วงดุลวิถีทางรัฐบาลที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยได้ การตรวจสอบไปจบที่กระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระหลายครั้งเราทำแต่ ให้เสียงข้างมากลากไปไม่จบบนหลักเหตุผล ไม่คำนึงถึงประชาชน มาตราการให้ฝ่ายค้านลาออกจากระบบรัฐสภามีเหตุผล ถ้าทำแล้วรัฐบาลเปลี่ยนความคิดหันมาคำนึงถึงประชาชนเรา ยินดีลงทุนลาออก แต่ลาออกแล้วรัฐบาลไม่แยแสไม่สนใจ จะเหมือนปิ้งปลาให้แมวหรือไม่

**บี.ส.ว.เปิดทางนายกฯ ทางเลือก**

ค่านายนิติธร ล้าเหลือ หรือทนายนกเขาที่ปรึกษากลุ่มประชาชนคนไทย เข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเพื่อส่งให้ ส.ว. พิจารณาเสียสละลาออก นายนิติธรกล่าวว่า ทางกลุ่มเห็นว่า ส.ว. ชุดสถานอำนาจของ คสช. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำบงการ เสียสละลาออก รวมถึงผู้อยู่ในบัญชีสำรอง ส.ว. ให้ถอนตัว เพื่อให้รัฐสภาเลือกนายกฯ คนใหม่ นอกบัญชีพรรคการเมืองมาทำหน้าที่ผู้นำรัฐบาล สร้างชาติแก้ไขรัฐธรรมนูญ สร้างมรดกใหม่ทางการเมืองภายในวันที่ 24 มิ.ย.นี้

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▶ **แซงคิว...**ประชาชนจำนวนมากต่อแถวเข้าคิวฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 (ซ้าย) ขณะเดียวกันแสดงความไม่พอใจมีคนแซงคิววัคซีน (ขวา) จึงพากันปรบมือประท้วงประชันตะโกนวีไอพีที่สำนักงานเทศบาล ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

# เตลิวีส

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๑

**รัฐเปิดทางอปท.-เอกชน  
จัดซื้อวัคซีนฉีดตามเป้า**  
มีเงื่อนไขต้องผ่านศบค.  
ซิโนฟาร์มเข็มละ 888 บ.

“อปท.-เอกชน” เสนอ “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศเพิ่ม  
หน่วยงานรัฐนำเข้าวัคซีน เปิดทางขอซื้อได้เพื่อเร่ง  
กระจายฉีดตามเป้า 50 ล้านคน มี ◆ อ่านต่อหน้า 12

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อหน้า ๑)

## วัคซีน

### □ ต่อจากหน้า 1

เรื่องไปต้องผ่าน สบค. “สมช.” ท่าง สิ่งข้อเข้ามากเกิดปัญหาภายหลัง เหตุไม่มีคนคิดเพราะสถานการณ์ดีขึ้น เภย เอกชนของซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นาแล้ว 3-5 ล้านโดส แต่ยังไม่กำหนดวัน “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เกาะราคา “ซิโนฟาร์ม” เข็มละ 888 บาท อีมี โครห์มาผลประโยชน์เจอปรับ 15 เท่า “สบค.มท.” สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ เข้ม อปท.ซื้ออย่าเหลือล้นเด็ดขาด “อนุทิน” แจงให้วัคซีน กทม.มากเหตุระบอบหนัก โยนสังขละบุรีถามจังหวัดเองได้วัคซีนแค่ 1 ขวด

### ○ ไฟเขียวนำเข้าวัคซีน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สบค.) โดยมีใจความว่า เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการจัดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการจัดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ สบค. โดยข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้ 1. ให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอแก่ประชาชน โดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร (ไม่น้อยกว่าจำนวนประชากร 50 ล้านคน) 2. ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประสานงานส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีน ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

### ○ เพิ่มหน่วยงานรัฐซื้อได้

3. ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภาวิชาชีพเวชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขแก่ประชาชนร่วมมีอำนาจ สั่งซื้อ นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ภายใต้กฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด

4. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้มากขึ้น สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชน อาจจัดหาหรือขอรับบริการสนับสนุนวัคซีนจากหน่วยงานตามข้อ 3 ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้บริการประชาชน หรือบุคลากรในความดูแลได้ความเหมาะสม โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา และต้องพิจารณากำหนดราคาวัคซีน และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

### ○ มีข้อแม้เอกชนขึ้นตรง สบค.

5. โดยที่ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผลิตหรือนำเข้าในราชอาณาจักรยังมีจำนวนจำกัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะจัดหาวัคซีนมาใช้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ 3 และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักเกณฑ์ หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. และต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ สบค. หรือนายกรัฐมนตรีกำหนด การดำเนินการของ อปท. ในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทาง หรืออยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดหาวัคซีนของ อปท. ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและรายได้ที่แตกต่างกัน และเพื่อให้การกระจายวัคซีนในช่วงเวลาวิกฤติมีความเป็นธรรมมากที่สุดให้ อปท. สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมของประเทศ

### ○ ย้ำห้ามซื้อตรงบริษัท

6. ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคส่วน เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนที่ได้รับวัคซีน และเพื่อการบริหารจัดการ ข้อมูล เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2564

สภาวิชาชีพเวชกรรม และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันให้เอกชนและ รพ.เอกชนจัดซื้อวัคซีนจากหน่วยงานข้างต้นได้ แต่ไม่สามารถสั่งตรงจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้ และให้ อปท. จัดซื้อวัคซีนเองได้แต่ต้องระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงแผนงานงบประมาณและแผนวัคซีนของ สบค. ด้วยเพราะ อปท. ต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินเช่นกัน ต้องใช้งบอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ต้องสอดคล้องกับแผน สบค.

### ○ ยันต้องสอดคล้อง สบค.

พล.อ. ณัฐพล ระบุว่า สักภาพงบประมาณที่แตกต่างกันแต่ละ อปท. อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ อาจทำให้ทำหน้าที่สนับสนุน อำนาจความสะดวกจัดประชาชนตาม ที่ สบค. หรือ สช. ดำเนินการอยู่หากซื้อต้องกฎหมายแผนงานที่ สบค. กำหนดว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงก่อนหน้า สบค. พิจารณากระจายวัคซีนได้เหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาจากสัดส่วนประชากร สถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนั้นจังหวัดใดที่สถานการณ์การแพร่ระบาดสูงเป็นพื้นที่เสี่ยง จะได้รับฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นและพื้นที่เศรษฐกิจ แต่ละ อปท. ที่จะต้องใช้งบประมาณจากรองจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงนำมาเข้า สบค. อีกครั้งแต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วทุก อปท. จะสามารถซื้อวัคซีนได้เองในพื้นที่

ต่อข้อถามว่าเอกชนที่จัดซื้อวัคซีน ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก สบค. เพราะหน่วยงานที่นำเข้าจะรายงานให้ สบค. รับทราบอยู่แล้ว เลขาสบค. ตอบว่า การจัดซื้อของเอกชนสามารถดำเนินการควบคู่กับการกระจายวัคซีนของ สบค. เพราะคนไทยคิดได้เร็วเท่าใดจึงดี ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมวัคซีนไว้จำนวน 100 ล้านโดส เพื่อฉีดให้คนไทย 50 ล้านคน จาก 67 ล้านคน รวมทั้งต่างชาติที่อยู่ในไทย 2.6 ล้านคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ยอมรับปัญหาขณะนี้คือไม่ทราบว่าจะคนไทย ที่ต้องการฉีดวัคซีนมีจำนวนเท่าใด หากสั่งวัคซีนเข้ามาในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาในภายหลัง เพราะไม่มีคนฉีด หากมองปัญหาในอนาคตเป็นเรื่องลำบาก เมื่อถึงวันนั้นจะถูกสื่อมวลชนตำหนิ ขอให้ทุกคนนึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าเมื่อถึงเดือน ก.ย. สถานการณ์ดีขึ้น ถ้ามีคนไทยต้องการฉีดได้ไป มีกรเตรียมวัคซีนไว้จำนวนหนึ่งคิดว่ามีปริมาณมากพอ อย่างไรก็ตามวัคซีนที่เอกชนจะจัดซื้อเข้ามามีประมาณ 3-5 ล้านโดส แต่ยังไม่ทราบว่าจะนำเข้าในช่วงเวลาใด เนื่องจากเพิ่งประกาศและไม่ทราบว่าการติดต่อซื้อกับบริษัทผู้ผลิตใด เท่าที่ทราบมีเพียงซิโนฟาร์มและโมเดอร์นา

### ○ ปรับ 15 เท่าราคาวัคซีน

ด้าน ศ.พ. นธิ มหานนท์ เลขาสบค.

วิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “NithiMahanonda” ใจความสรุปว่า “ประกาศข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 คือเป็นองค์กร นิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ (สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศ สบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ วัคซีน องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระบะที่ 1 ตามประกาศการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยง โควิดบนพื้นที่ ของท่าเลที่ตั้งสถานประกอบการ

องค์กร/หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีน ให้แก่กลุ่มบุคคล ที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บ และค่าวัคซีนและค่าบริการอื่น ๆ กับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบ ตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่า ของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ยินดีร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาค วัคซีนตัวเลือกจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียด และขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

### ○ ซิโนฟาร์มเข็มละ 888 บาท

องค์กร/หน่วยงานต้องประสานจัดหา รพ. เพื่อรองรับการจัดซื้อวัคซีนตัวเลือกโดย รพ. ดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้บริการฉีดเป็นอันตราย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท โดยอัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้วแต่ไม่รวมค่าบริการของ รพ. และค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละ รพ. ที่ทางองค์กร/หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริหารฉีดวัคซีน สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว

### ○ สบค.มท. สั่งผู้ว่า เข้ม

ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปก.) ในฐานะหัวหน้าผู้

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อหน้า ๑)

ผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก ว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) สั่งผู้ว่าทุกจังหวัดให้ดำเนินการตามแนวประกาศ ศบค. อย่างเคร่งครัด ในส่วนของการจัดหาวัคซีนของ อปท. นั้นหาก อปท. จะจัดหาวัคซีนมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ต้องสอดคล้องกับแนวทาง ศบค. หรือนายกฯกำหนด และเป็นไปตามแนวทางหรืออยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดหาวัคซีน ที่มีศักยภาพค้ำแรงประมาณ และรายได้ที่แตกต่างกัน

## ○ “อนุทิน” อนุโมทนา

วันเดียวกันนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนนอก รพ.ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ก่อนจะกล่าวถึงกรณีวัคซีนทางเลือกว่า หากมีหน่วยงานใดเข้ามาให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเป็นประโยชน์กับประชาชน สธ. ยินดีและขออนุโมทนาสาธุด้วย สธ. พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ในส่วนที่ สธ. นั้น อปท. ยังไม่ได้ประสานมา ถ้าติดต่อมาต้องมีการพิจารณา ถ้า อปท. จะซื้อและฉีดต้องดูแผนของ ศบค. เพื่อไม่ซ้ำซ้อนกัน ย้ำว่าสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง หากผลประโยชน์เกิดกับ

คนใดคนหนึ่ง สธ. ไม่ยอม

## ○ แจงให้ กทม. มาก

นายอนุทิน เปิดเผยอีกว่า สธ. ได้ส่งวัคซีนให้ตามร้องขอจาก กทม. เพื่อกระจายไปยังจุดฉีดทั้งในและนอกสถานพยาบาล โดยกรุงเทพฯ ได้จัดสรรวัคซีน 2 ล้านโดส เพราะมีการระบาดมาก ส่วนต่างจังหวัดสถานการณ์เบาลงแล้วมีเพียง 3-4 จังหวัดที่ยังมีคลัสเตอร์แต่ควบคุมได้ ดังนั้นวันนี้ปัญหาใหญ่คือกรุงเทพฯ ถ้าแก้ปัญหาในกรุงเทพฯ ได้เท่ากับแก้ปัญหาของประเทศได้ เพราะกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางที่ผู้คนทั่วประเทศมาทำมาหากิน มาใช้ชีวิตและสัญจร เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกรุงเทพฯ

## ○ โยนสังขละบุรีถามจว.

ต่อข้อถกถามการจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่ยังมีไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่มีรายงานว่าได้วัคซีนเพียง 1 ขวด จะมีการพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า การจัดสรรวัคซีนจะคำนวณจากจำนวนวัคซีนหารด้วยจำนวนจังหวัดและหารด้วยจำนวนประชากรในจังหวัด แล้วมาเทียบกับปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ จะออกมาเป็นตัวเลขของวัคซีนในแต่ละจังหวัด ไม่มีจังหวัดไหนที่ได้เท่ากันแน่นอน เป็นการจัดสรรอย่างเป็นธรรม จากนั้นกรมควบคุมโรคกระจายวัคซีนลงไปตามจำนวนที่คำนวณแล้วทางจังหวัดจะเป็นผู้บริหารจัดการจัดส่งเอง ดังนั้นในส่วนที่ อ.สังขละบุรี อาจต้องไปดูว่าไม่ใช่พื้นที่การระบาดหรือไม่ ถึงได้รับวัคซีนในจำนวนเท่ากัน เรื่องนี้ต้องไปถามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด.

# เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ชาวปากน้ำยะระบมมือประชิด  
วีไอพีแข่งคิวฉีดวัคซีน  
'ไนส์ อุดม' ฟ่ายมรสุมโควิดยอมทิ้งร้านไอติม  
เร่งพิสูจน์หญิงป่วยไมเกรนฉีดแอสตราZeneca

ชาวปากน้ำโยลันแซกวีไอพี แทวคิวดัด "วัคซีนป้องกันโควิด"  
ร้อนถึง ผอ.รพ.สต.บางปู ไร่ขอโทษ แจงบางหน่วยงานเป็น  
ต้องลัดคิว รับปากไม่ให้เกิดขึ้นอีก "ไนส์ อุดม" ศิลปินเจ้าของ  
โชว์ "เดี่ยวไมโครโฟน" อันโด่งดัง สู้พิษโควิด 3 ระลอกไม่  
ไหว ประกาศปิดร้านไอศกรีมตั้งในเชียงใหม่ ◆ อ่านต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อหน้า ๑)

## แข่งกีว

□ ต่อจากหน้า 1

จบตำนาน 13 ปี สบค.กุ่มขมับ ยอดป่วย “โควิด” พุ่ง 2,680 ราย สังเวชอีก 35 ศพ หนักใจสมุทรปราการระบาดทุกอำเภอ กทม. ผงคัดลัสเตอร์ใหม่เขตดินแดง จับมือหลายหน่วยงานลุยตรวจแควมเป็คนงาน 409 แห่งทั่ว กทม. “อนุทิน” เสียใจหญิงวัย 46 ปี ติด “แอสตรา” คับปรึศนาไม่ทันข้ามคืน รอผู้เชี่ยวชาญถูกพิสูจน์ ซิมี่โรคประจำตัวไมเกรน สบ. แจง 12 ใน 28 ผู้เสียชีวิต ไม่เกี่ยว “วัคซีน” ขนส่งฯ แรงพันคิด 20 บุคคล แอบอ้างสวมเสื้อ วิน จย.ฉีดวัคซีน เอกชนท่องเที่ยวขอเงินคืน กู้ก่อนใหม่ หมั่นด้านตั้งกองทุนช่วย กระหวาง อุดฯ เค่งรับนโยบายรัฐ พร้อมจ้างงานเด็กจบใหม่

### ◆ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2,680 ราย

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,680 ราย แบ่งเป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ 11 ราย และผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,400 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,457 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 932 ราย และติดเชื้อในเรือนจำ 280 ราย) จึงมียอดสะสมผู้ป่วยยืนยัน 185,228 ราย มีผู้ที่รักษาหายแล้วอีก 4,253 ราย รวมยอดผู้ที่รักษาหายแล้ว 136,262 ราย มีผู้ที่ยังรักษาอยู่ 47,644 ราย ผู้ที่มีอาการหนัก มี 1,286 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 355 ราย

### ◆ สังเวชโควิดอีก 35 ศพ

ขณะที่ยอดสะสมผู้เสียชีวิตมี 1,332 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 35 ราย แบ่งเป็นชาย 24 ราย หญิง 11 ราย ขณะเดียวกันแยกเป็นอยู่ในกรุงเทพฯ 26 ราย ในนนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการจังหวัดละ 2 ราย และฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อำนาจเจริญ จังหวัดละ 1 ราย ผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยที่สุด คือ 42 ปี และอายุมากที่สุด คือ 89 ปี จำนวนวันนอนรักษาตัวก่อนเสียชีวิต นานที่สุด คือ 40 วัน ทั้งนี้ การที่มีสื่อมวลชนรายงานข่าวดังกล่าวถึงเหตุว่ามีกล่าวคำหว่านว่าผู้ป่วยไม่รับไปตรวจหรือเข้าระบบการรักษาจนนำไปสู่การเสียชีวิตนั้นต้องขออภัยว่าไม่มีใครดำเนิน และ สบค. เน้นย้ำเสมอว่าไม่อยากให้มีการดำเนินผู้ติดเชื้อเพราะการกล่าวโทษหรือตำหนิไม่ได้เป็นผลดีให้สถานการณ์ดีขึ้น

### ◆ ปากน้ำระบาดทุกอำเภอ

สถานการณ์ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 174,738,762 ราย อากาศรุนแรง 85,928 ราย รักษาหายแล้ว 158,133,935 ราย เสียชีวิต 3,762,625 ราย ส่วนในประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ 1,096 ราย (ไม่รวมในเรือนจำ) สมุทรปราการ 491 ราย นนทบุรี 132 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 91 ราย ปทุมธานี 81 ราย สมุทรสาคร 42 ราย ชลบุรี 40 ราย ฉะเชิงเทรา 37 ราย พระนครศรีอยุธยา 35 ราย ราชบุรี 34 ราย ทั้งนี้ ในนครปฐม สบค. สบค. ในวันนี้ (9 มิ.ย.) มีความเป็นห่วงสถานการณ์ใน จ.สมุทรปราการ ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่ตลาดเคหะชุมชนบางพลี โรงน้ำแข็ง โรงงานอะลูมิเนียม แคมป์ก่อสร้าง และชุมชน วัดราชบุรีโพธิ์ทอง โดยรวมของสถานการณ์ในจังหวัดนี้ มีระบาดทุกอำเภอจึงขอแจ้งเตือนประชาชนทุกคนใน จ.สมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียงให้ระมัดระวัง ส่วนใน จ.นนทบุรียังมีระบาดใน 3 อำเภอ ขณะที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ยังพบการติดเชื้อในโรงงานลับประดกระป๋อง ที่ อ.หัวหิน จ.ปทุมธานี ยังพบผู้ติดเชื้อในตลาดสี่มุมเมือง ส่วนจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มี 24 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุบลราชธานี พิษณุโลก ลำพูน ลำปาง พิจิตร ยโสธร กาฬสินธุ์ ตราด น่าน สุโขทัย เลย ชะเยา อุดรดิษฐ์ แพร่ ชัยนาทหนองคาย พังงา อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี มุกดาหาร บึงกาฬ สตูล

### ◆ กลัสเตอร์ใหม่ดินแดง

ในกรุงเทพฯ มีรายงานกลัสเตอร์ 70 แห่ง ใน 35 เขต ซึ่งพบกลัสเตอร์ใหม่ 1 แห่ง คือที่บริษัทประยูรดีสปอร์ต ซัพพลาย จำกัด ในเขตดินแดง ซึ่งตรวจหาเชื้อพนักงาน 120 ราย พบติดเชื้อ 54 ราย โดยทีมสอบสวนโรค ลงพื้นที่ปิดบริษัทตั้งแต่วันที่ 4-18 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ระหว่างรอการส่งต่อก็มีมาตรการแยกกันอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย. คือมาตรการป้องกันการระบาดในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง ซึ่งทั่วกรุงเทพฯมีแคมป์ที่จดทะเบียนกว่า 409 แคมป์ มีแรงงานในระบบประมาณ 82,000 คน ทั้งนี้ ในวันที่ 10 มิ.ย. กทม. จะจับมือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันลงตรวจทุกแคมป์เพื่อเฝ้าระวังการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบทุกแคมป์ในพื้นที่ โดยเน้นในแคมป์ที่มีแรงงานเกิน 100 รายเป็นหลัก สุ่มตรวจด้วย RT-PCR แห่งละ 75 ราย

### ◆ 2 วันฉีด 888,975 โดส

สิ่งที่ทุกคนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดซึ่งเริ่มตั้งแต่

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมาซึ่งผลการให้บริการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับวัคซีน 472,128 โดส แยกเป็นผู้ที่ได้รับเข็มแรก 428,459 โดส และผู้ที่ได้รับเข็มสอง 43,669 โดส ถ้ารวมยอดผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมามี 888,975 โดส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับเข็มแรก 817,331 โดส ผู้ที่ได้รับเข็มสอง 71,644 โดส ทั้งนี้ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. รวมเป็น 5,107,069 ราย แยกเป็นผู้ที่ได้รับเข็มแรก 3,672,372 ราย ผู้ที่ได้รับเข็มสอง 1,434,697 ราย

### ◆ หญิงดับหลังฉีดแอสตรา

ก่อนหน้านี้นี้เมื่อเวลา 00.30 น. ร.ศ.อ.กิตติชัย ธรฤทธิ์ รองสว.(สอบสวน) สบ.บางเขน รับแจ้งมีหญิงเสียชีวิต ภายในบ้านพักซอยหมู่บ้านสินทรัพย์นคร ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์แผนกนิติเวช ร.พ.ภูมิพลฯ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นทาวนิเฮาส์ 2 ชั้น พบศพ น.ส.ปัญพิศตร (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี นอนหงายเสียชีวิตบนเตียงในห้องพักนอนชั้น 2 ภายในบ้าน สภาพศพยังไม่แข็งตัว เล็บมือซีดมีร่องสีขาวออกจากรูขี้ผึ้ง และมีเลือดออกจากรูขี้ผึ้ง แต่ไม่มีบาดแผลภายนอกร่างกาย สอบสวนทราบว่า ช่วงเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มิ.ย. หลานสาวผู้ตาย ได้พาผู้ตายไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ที่ศูนย์ฉีดวิทยาลักษณ์เทคโนโลยีไทย บริหารธุรกิจและได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มแรกในเวลา 11.50 น. รอตุอาการถึงเวลา 12.15 น. จากนั้นกลับบ้านพักที่บ้าน และเริ่มมีไข้ 37.8 องศา ปวดหัว ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเล็กน้อยและกินยาพาราเซตามอลไป 2 เม็ด ในเวลาประมาณ 18.30 น.

### ◆ แพทย์เร่งส่งศพชันสูตร

ต่อมาเวลา 20.10 น. ปวดแขนขา เวลา 21.10 น. เริ่มปวดเมื่อยน้อยลง แต่มีปวดศีรษะ คล้ายไมเกรนและกินยาแก้ไมเกรน ที่เป็นโรคประจำตัว ในเวลา 22.00 น. จากนั้นอีกประมาณ 15 นาทีผู้ตายบอกไม่ไหวเลยนอนไม่ประมาณ 15 นาทีถูกชันมมาหายใจเหมือนสลัก มีอาการชักเกร็งและหมดสติไปหลานจึงตามเพื่อนบ้านมาช่วยปั๊มหัวใจ และเรียกรถพยาบาลให้มากู้ชีพแต่ไม่สำเร็จ เบื้องต้นแพทย์ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุใดจึงส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่ ร.พ.ภูมิพลฯ หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะนัดให้ญาติผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งที่ สน.บางเขน ต่อไป

### ◆ ญาติรับศพบำเพ็ญกุศล

ที่ ร.พ.ภูมิพลฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญาติ น.ส.ปัญพิศตรเดินทางมารีบทพ ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า และปฏิเสธให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน โดยทางญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้าน พ.ต.อ.อรชรพล มีเสียง ผกก.สน.บางเขน เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำญาติของผู้ตายที่อยู่ในบ้านเดียวกันเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวคือไมเกรน และมีทานยา รักษาเป็นประจำ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์โดยใช้เวลา 45 วัน เพื่อรวบรวมให้กับผู้บังคับบัญชา นำข้อมูลส่ง สบค. ต่อไป ขณะเดียวกันมีรายงานแจ้งว่า ผลชันสูตรเบื้องต้น คือมีความผิดปกติในระบบไหลเวียนโลหิต ที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ และมีภาวะเลือดคั่งในหัวใจ

### ◆ เสียใจฉีดแอสตราสิ้นใจ

ที่ทางสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางแค นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีหญิงอายุ 46 ปี ฉีดวัคซีนแอสตราฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ก่อนจะเสียชีวิตในช่วงคืนของวันเดียวกัน ว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรื่องนี้จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ต้องดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่มีความเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงอย่างไรหรืออาการแพ้ อย่างไร เป็นเรื่องของทางวิชาการที่จะต้องสืบสวนชันสูตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ใน การฉีดวัคซีนในปริมาณมาก ๆ ทางกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้เชี่ยวชาญ มีประเมินว่า อาจจะมีผลที่ไม่คาดคิดหรืออาการไม่พึงประสงค์ได้แต่จำนวนน้อยมาก ดังนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

### ◆ 12 ใน 28 คนไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

ที่ ทำเนียบรัฐบาล นพ.เจตตธรรม นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงแผนกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า นับจากที่ประเทศไทยมีฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด จะพบผู้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนมากขึ้น ซึ่งต่อไป จะมีรายงานภาพรวม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-8 มิ.ย. ฉีดรวมวัคซีนรวม 6,756,493 โดส แบ่งเป็น วัคซีนของซิโนแวค 4,982,313 โดส วัคซีนของแอสตราฯ 1,774,180 โดส มีฉีกรวมสะสม 5,107,069

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อหน้า ๑)

<b>ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน</b> วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564		
<b>ป่วยสะสมในไทย</b> <b>185,228</b>		
รายใหม่	เสียชีวิตเพิ่ม	เสียชีวิตสะสม
2,680	35	1,332
<b>ยอดหายป่วย-ฉีดวัคซีน</b>		
หายป่วย	วัคซีนเข็ม 1	วัคซีนเข็ม 2
136,252	3,672,372	1,434,697
<b>ผู้ป่วย-เสียชีวิตทั่วโลก</b>		
ป่วยสะสม	เสียชีวิตสะสม	
174,738,762	3,762,625	

โดส แบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค 2,913,710 โดส วัคซีนแอสตรา 758,662 โดส สำหรับการผลิต วัคซีนโควิด-19 แบบพวมร ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นมา รวมสะสม 888,975 โดส ขณะเดียวกัน อากาศไม่พึงประสงค์ฯ รุนแรงอาจเป็นเพียงปฏิริยาของร่างกาย กรณีที่ปรากฏในสื่อ ประชาชนให้ความสนใจเรื่องการเสียชีวิต มีรายงานเข้าระบบแล้ว 27 ราย และมีตัวเลขเพิ่มเข้ามาช่วงเช้า รวม 28 ราย ทั้งนี้ 12 ราย มีสรุปสาเหตุชัดเจนแล้วว่ามีเกี่ยวข้องกับวัคซีน

### ◆ ขอเจียดเงินกู้ตั้งกองทุน

จากนั้น นายพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์หลังหารือร่วมกับ 5 สมาคม คือ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมสปาไทย และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ได้ข้อสรุปว่า จะนำทั้ง 5 สมาคม เข้าพบ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมิตรวิจิตร รองนายกรัฐมนตรีและร.ว.พลลังงาน รวมทั้ง นายอคม เดิมพิทยาลิขิต ร.ว.คลัง เพื่อหารือถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการและสมาชิกของทั้ง 5 สมาคม โดยขอให้เงินกู้ 10,000 ล้านบาท จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้กู้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ให้ผู้ประกอบการกู้มาใช้ร่วมกัน เพราะถ้ามีสิทธิทรัพย์สินใดก็ยังไม่มาเข้าช่องทางนี้ ส่วนข้อเสนอช่วยเหลือจ้างพนักงานเพื่อรักษาการทำงาน และช่วยสภาพคล่อง โดยขอสนับสนุน 50% ของค่าจ้างพนักงาน หรือไม่เกินเดือนละ 7,500 บาท ได้ขอให้ 5 สมาคมไปหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เบื้องต้นอาจใช้เงินกู้โควิดก้อนใหม่มาดำเนินการ

### ◆ เด้งรับนโยบายจ้างงาน

น.ส.ศุชานา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลเตรียมจ้างงานเด็กจบใหม่ 10,000 ราย เป็นพนักงานชั่วคราวว่า อยู่ระหว่างรอความชัดเจนนโยบายของรัฐบาลว่า กระทรวงอุตสาหกรรมต้องทำหน้าที่รับสมัครหรือไม่ และที่ตำแหน่ง เนื่องจากมีหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือจะให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เป็นหน่วยงานดำเนินการทั้งหมด เบื้องต้นกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ร.ว.อุตสาหกรรม มีนโยบายการเน้นย้ำให้ดูแลการจ้างงาน ทั้งรายใหม่ และคงการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม โดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการ และคงการจ้างงาน โดยวันที่ 11 มิ.ย. กระทรวงอุตสาหกรรม จะหารือร่วมกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น ร.ว.แรงงาน และจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

### ◆ เรขนะ-มธว ใช้รแสถล

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือประชาชนโดยเพิ่มวงเงินเยียวยา 2,000 บาทต่อคน ในโครงการเรขนะ สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป็ดัง และโครงการมธวเร็กซ์กัน ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ประชาชนยังสามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. และช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มเป็ด้าหาชมรกว่า 41 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด โดยล่าสุดการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการมีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในเศรษฐกิจแล้ว 297,314 ล้านบาท

### ◆ เร่งเอาผิดสวมวินจยย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ระบุกรณีมีบุคคลสวมเสื้อวินจยย.มาฉีกฉีกขึ้นที่สถานีกลางบางซื่อ แต่เจ้าหน้าที่รู้ทันทีไม่ยอมผิดให้มัน ว่า ขณะนี้ทราบแล้วว่า มีราว 20 คน สวมเสื้อวินจยย.แต่ไม่พบประวัติลงทะเบียนและไม่มีใบอนุญาตขับขี่จยย.สาธารณะ เพราะวินจยย.ต้องลงทะเบียนที่หัวหน้าวินหรือสมาคมที่ตั้งกักอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ขบ. หรือยื่นจ้างที่สำนักงานขนส่งฯ และไม่มีช้กลุ่มคนด้านหน้าหากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ศูนย์ผิดสถานีกลางบางซื่อ ขบ.จะมีจุดลงทะเบียน ขณะนี้ขบ.กำลังรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเอาผิดตามกฎหมาย ขณะนี้.ส.ลัดดา แซ่ลือ.สำนักสิทธิ

ประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ที่ สปส.เปิดศูนย์ฉีดให้ ผู้ประกันตน น.33 จำนวน 45 จุดทั่วประเทศ ขออย่าว่าศูนย์จะฉีดให้ผู้ลงทะเบียน หรือฉีดจากนายจ้างเท่านั้น ยังไม่มีการเปิดวอล์กอิน

### ◆ นาร่องระบบฉีดใหม่

ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารมย์ ราชวิทยาลัยจุฬารมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน ที่นาร่องใช้ระบบการลงทะเบียนผ่านแอป CRA CARE มาให้บริการเป็นแห่งแรก โดยจะให้คนที่ลงทะเบียนนั่งรับวัคซีนอยู่กับที่ ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียน วดความดัน ฉีดวัคซีน และเผ่าระวังอาการโดยไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้เดินไปให้บริการ ซึ่งเป็นกรช่วยเหลือผู้พิการขาดการบริการ และแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้พอสมควร

### ◆ วิโอพีแทรกคิววัคซีน

ที่อาคารสำนักงานเทศบาล ด.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จุดฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียน โดยไม่ประชาชนจำนวนมาก เข้าคิวต่อแถวจนล้นออกมาด้านนอก บางคนนั่งรอรับวัคซีนนานหลายชั่วโมง ระหว่างนั้นมีกลุ่มชายหญิงเดินขึ้นไปบนอาคารจุดฉีดวัคซีน ทำให้ชาวบ้านพากันสงสัยทำไมไม่คือคิวอย่างคนอื่น เลยสอบถามทราบว่าเป็นแก๊งวิโอพีที่ต้องเข้าแถวชาวบ้านเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ พอมีกลุ่มวิโอพีออกมามากถึง คราวนี้ชาวบ้านพากันปรบมือให้ต้อนรับคล้ายเป็นการประชดพร้อมตะโกนว่าวิโอพี

### ◆ โวยไม่เห็นหัวชาวบ้าน

ชาวบ้านที่มาต่อแถวคนหนึ่ง ระบุว่า ตนกับเพื่อนมาเข้าคิวต่อแถวตั้งแต่ 8 โมงเช้า เวลาผ่านไป 3 ชั่วโมงก็ยังไม่ยอมเข้าคิวเลย แต่แก๊งวิโอพีทยอยกันเข้ามา แล้วยังมีเจ้าหน้าที่เดินลงมาข้างล่างพาขึ้นไปฉีดวัคซีนมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ยุติธรรม อยากให้จัดคิวใหม่ควรทำให้ดีกว่านี้ ถ้าไม่มีศักยภาพให้หน่วยงานอื่นมาทำแทน

### ◆ ผอ.รพ.ขอโทษปชช.

ด้านนายชรินทร์ จันทะพันธ์ ผอ.รพ.สต.บางปู ได้ออกมาประกาศประชาชนสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ว่า วัคซีนที่ฉีดให้ ได้วันละ 1,000 คน ไม่ฉีดให้คนวอล์กอินแต่ฉีดให้คนที่ลงทะเบียนเท่านั้น ส่วนเรื่องแก๊งวิโอพีตนขอกราบขอโทษชาวบ้านด้วย เนื่องจากมีบางหน่วยงานที่มีความจำเป็นขอเข้าฉีดก่อน เพราะต้องรีบกลับไปปฏิบัติหน้าที่ หากหน่วยงานเหล่านี้เปิดบริการมาฉีดกันหมด ชาวบ้านจะเดือดร้อนระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ยืนยันว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ส่วนนายธีระพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู ระบุว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเทศบาลฯไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้อง เพราะแก้ไขสถานที่นี่

### ◆ โรงเรียนเลื่อนเปิดเทอม

ที่ จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนขอแอฟฟุอ์กั อ.สามพราน ออกประกาศโรงเรียนฉบับที่ 14/2564 เรื่องการเลื่อนเปิดการเรียนการสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (ออนไซด์) และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (ออนไซด์) จากวันที่ 14 มิ.ย. เป็นวันจันทร์ที่ 5 ก.ค. (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) และโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-30 มิ.ย. เช่นเดียวกับ ที่ จ.ยะลา ศบค.ยะลา ประกาศห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากอยู่โดยให้ใช้รูปแบบการเรียนผ่านระบบสื่อสารทางไกลแทน (ออนไลน์) โดยเลื่อนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดยะลาออกไปถึง 30 มิ.ย.

### ◆ หนีส อุดมปิดร้านไอศกรีม

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “หนีส-อุดม แต่พานิช” ศิลปินคราเตียวไมโครโฟนชื่อดังก้องฟ้าเมืองไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ในพวงของร้านไอเบอรี่ การ์เด็นท์ ซึ่งเป็นร้านไอศกรีมชื่อดังของเชียงใหม่ ย่านถนนนิมมานเหมินท์ อ.เมือง ที่เปิดมานานกว่า 13 ปี ใจความสรุปว่า มีโอกาสไปเชียงใหม่ครั้งแรกประมาณปี 2545 เกิดความหลงใหลเสน่ห์ของเชียงใหม่ จึงไปเปิดร้านไอติม ไปขอซื้อแฟรนไชส์ร้านมาเปิดที่ย่านนิมมานเหมินท์ เป็นร้านไอติมในสวนberry garden เชียงใหม่ เปิดกิจการมา 13 ปี จากพนักงานสิบคนเป็นยี่สิบคน กลายเป็นหลายสิบคน ทั้งกะเช้า กะเย็น พาร์ทิเมนท์ ฟูลไทม์ ช่วงที่เรขายดี ๆ ลูกค้าเยอะ เริ่มถอมหาของกินเล่นก็ซื้อเริ่มทำอาหารกินเล่น ของทอด สลัด ลมก็เริ่มเยอะ มีพนักงานงานขึ้นไปเรื่อย ๆ พนักงานที่เพิ่มมา ส่วนใหญ่ก็เป็นลูก

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๒ (ต่อหน้า ๑)

เป็นหลาน เป็นญาติ ๆ เป็นเพื่อนนักศึกษาทั้งนั้นทำให้ผูกพัน กลมเกลียวกันเป็นพิเศษ

สารภาพตรง ๆ ว่า กิจการนี้ไม่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งแต่มันพออยู่ได้ ถ้าใครแจกโบนัสไม่เคยเหลือ เรียกว่าขาดทุนต่อเนื่อง ถ้าไรฮอบ ๆ ทุก ๆ ปี มันเหมือนทำร้านนี้เพื่อสานฝันการมีร้านไอติมในสวนก็เหมือนสุนัขคลาซิฟนิมมานเหมือนกัน เราก็คงจะอยู่กันไปแบบนี้

อีกนาน ๆ ถ้าโลกใบนี้ไม่มีโควิด-19 เมื่อไม่มีลูกค้าร้านไอติมก็กลายเป็นสุสานเก้าอี้ เพราะเดิม 80% ของลูกค้าเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน เกาหลี ยุโรป คนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยว 15% ที่เหลือคือคนในพื้นที่ปิดร้านมาจะสองปีแล้ว กำลังจะได้กลับมาเปิด แต่ก็ต้องปิดอีก ช้าแล้วช้าเล่า

**◆ พิชโควิดสู้ต่อไม่ไหว**

นโยบายของเรา ยังจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่ เพราะถ้าไม่มีร้านก็รู้ว่าเขาจะไปสมัครงานที่ไหนเหมือนกัน ทุกวันนี้แต่เอาคนออก ไม่มีรับเพิ่มจะสองปีที่เราลากลูกค้ากันมาจนสายป่านมันถึงเปรี๊ยะ สายป่านไม่เหลือแล้ว มันขาดฝั่งไปต่อไม่ไหวจริง ๆ ไม่ว่าท่านจะเคยมากินไอติม มาถ่ายรูปเล่น มาซื้อของที่ระลึก แวะมานอนเปลพักให้หายเหนื่อย มาใช้สุขาก่อนที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่อื่นเรายินดี

ยิ่งที่เคยได้รับใช้ท่านไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง วันนี้นร้าน iberly garden เชียงใหม่ จำเป็นต้องปิดตัว ปิดเตา เก็บกระเป๋าและแยกย้ายไปตามทางคงเหลือไว้เพียงความทรงจำดี ๆ ที่เรามีนต่อกัน ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เคยให้การสนับสนุนร้านของเรา จำใจลา บุคลากรทุก ๆ ท่านครับ

**◆ พบพันธุ์อินเดียนเพิ่ม 113**

ช่วงเย็น นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการสุ่มตรวจฝ้าระวังสายพันธุ์ของไวรัสโควิด ตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย. 2564 รวม 4,185 ราย พบว่าสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) 3,703 ราย คิดเป็น 88.48% สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) 348 ราย คิดเป็น 8.32% สายพันธุ์ดั้งเดิม (B.1 (dade G), B.1 (dade GH), B.1.1.1 (dade GR) 98 ราย คิดเป็น 2.34% สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) 26 ราย คิดเป็น 0.62% และสายพันธุ์ B.1.524 จำนวน 10 ราย คิดเป็น 0.24% ทั้งนี้จากข้อมูลจะมีประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการควบคุมฝ้าระวังในพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของสายพันธุ์เดลตา ที่พบ 348 ราย พบว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 318 ราย อุตรดิตถ์ 17 ราย สระบุรี 2 ราย นนทบุรี 2 ราย ขอนแก่น 2 ราย ชัยภูมิ 2 ราย พิษณุโลก 1 ราย ร้อยเอ็ด 1 ราย อุบลราชธานี 1 ราย บุรีรัมย์ 1 ราย และสมุทรสาคร 1 ราย.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **คนกรุงแห่ฉีด** : ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจำนวนมาก เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดจุดบริการรวม 11 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ เบดงคึกคัก : เจ้าหน้าที่แพทย์ และพยาบาลทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวเบดงที่ยังคงเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยที่โรงพยาบาลเบดง จ.ยะลา สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ 600 คนต่อวัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

➤ เสริมเตียง : เจ้าหน้าที่ทำการขนย้ายเตียง  
สนวมเข้าเสริมภายในโรงพยาบาลสนาม สนาม  
กีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังยัง  
พบการแพร่ระบาดและเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ ขึ้น



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 491 รายดับ 2  
ปากน้ำยังหนัก!  
สมุทรสงครามปิดตลาดปลา 3 วัน  
อยุธยาสั่งล็อกแคมป์ก่อสร้าง  
ห้ามเข้าออก 28 วันสกัดไวรัส  
โรงงานที่หัวหินอ่วมติดฟุ้ง**

สมุทรปราการยอดติดเชื้อโควิดยังพุ่ง พบผู้ป่วยใหม่อีก 491 ราย เสียชีวิต 2 ศพ ส่วนสมุทรสงคราม ตรวจเชิงรุก “ตลาดปลาแม่กลอง” พบผู้ติดเชื้อกว่า 40 คน สั่งปิด 3 วัน เพื่อเร่งทำความสะอาด หวั่นลุกลามเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ➡ ต่อ : ปากน้ำ - หน้า 11

# มั่นคง ครองไป ครองมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

## ปากน้ำ

ขณะที่โรงงานลับประดกระป้อง “หัวหิน” ป่วยเพิ่ม 85 ราย ต้องปรับหอกักปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม ทางด้าน “ผู้ว่าอยุธยา” สั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ด.คลองสวนพลู 28 วัน หลังพบผู้ป่วยใหม่ 180 ราย สบค.เผย 24 จังหวัดพื้นที่สีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประเทศ รายใหม่สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อเพิ่ม 1,096 ราย ยอดสะสม 49,673 ราย 2.สมุทรปราการ ติดเชื้อเพิ่ม 491 ราย ยอดสะสม 9,520 ราย 3.นนทบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 132 ราย ยอดสะสม 8,004 ราย 4.ประจวบคีรีขันธ์ ติดเชื้อเพิ่ม 91 ราย ยอดสะสม 1,928 ราย 5.ปทุมธานี ติดเชื้อเพิ่ม 61 ราย ยอดสะสม 4,902 ราย 6.สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย ยอดสะสม 3,656 ราย 7.ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 40 ราย ยอดสะสม 5,117 ราย 8.ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อเพิ่ม 37 ราย ยอดสะสม 1,173 ราย 9.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อเพิ่ม 35 ราย ยอดสะสม 1,534 ราย 10.ราชบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย ยอดสะสม 885 ราย

**สมุทรปราการติดเชื้อเพิ่ม491ดับอีก2**  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 491 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ 9,520 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 102 ราย โดยในพื้นที่ จำนวน 459 ราย เมือง 133 ราย พระประแดง 17 ราย บางพลี 210 ราย สมุทรเจดีย์ 31 ราย บางเสาธง 58 ราย บางบ่อ 10 ราย รับบำรุงสาธิตอ.จ.สมุทรปราการ 32 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้แก่ 1.หญิงไทย 72 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่อยู่ขณะป่วย กทม. 2.หญิงไทย 78 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคประจำตัว ไขมันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ได้เฝ้าระวังที่อยู่ขณะป่วย ค.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

**ตลาดปลาแม่กลองติดเชื้อมากกว่า40คน**  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา นพ.สภิต บุญยะสง นายแพทย์สสจ.สมุทรสงคราม ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า 100 คน เร่งตรวจคัดกรองคนงานในตลาดปลา สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด หรือที่รู้จักในชื่อ “ตลาดปลาแม่กลอง” ซึ่งมีคนไทย แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ประกอบการ ประมาณ 1,800 คน มารอตรวจ หลังก่อนหน้านี้ 3 วัน มีการตรวจเชิงรุกคนงานในตลาด 315 คน ผลออกมาพบติดเชื้อโควิด-19 กว่า 40 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดได้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามแล้ว โดยผลการตรวจทั้งหมดเมื่อวานนี้ คาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 วัน

**สั่งปิด3วัน-หัวนลามาเป็นคลัสเตอร์ใหม่**  
นายสมพร สมุทรโสภาคย์ ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ได้กล่าวขอโทษทั้งน้ำตา โดยยอมรับว่ามีคนงานตลาดปลาติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาซื้อขายสัตว์น้ำที่ตลาดปลาและยังอาจเป็นคลัสเตอร์รอบใหม่ได้ คณะกรรมการตลาดปลาจึงสั่งปิดตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด หยุดการซื้อขาย มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-12 มิ.ย.2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความ

สะอาดตลาด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับตลาดปลาแม่กลอง ถือเป็นตลาดปลาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากตลาดปลาทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

**ปรับหอกักรง.ลับประดเป็นรพ.สนาม**  
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ซึ่งมีการรายงานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 91 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 1,929 คน รักษาหายแล้ว 1,624 คน อยู่ระหว่างการรักษา 301 คน สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 85 คนจาก 91 คน เป็นการตรวจพบในแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวอยู่ในหอพักของโรงงานลับประดกระป้อง ด.หนองพลับ อ.หัวหิน เป็นแรงงานเมียนมา 78 คน และแรงงานไทย 7 คน และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

มีรายงานว่า ที่ประชุมฯ ได้ปรับหอพักของโรงงานลับประดกระป้องเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เป็นสถานที่แยกกักผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ บริษัท โดลวางแผนให้พนักงาน 1,064 คน ที่พ้นจากการกักตัว 14 วัน และไม่มีอาการ กลับมาทำงาน โดยจะเสริมมาตรการ Good Factory Practice : GFP และการป้องกันตนเอง หากพบผู้ที่มีไข้ มีอาการทางเดินหายใจ จะไม่ให้ทำงานและนำตัวไปตรวจรักษา

**ยืนยัน2คลัสเตอร์ยังควบคุมได้**  
นพ.สุริยะ ภูหะรัตน์ นายแพทย์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับคลัสเตอร์การระบาดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สด ด.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 คน ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อมี 100 คน ขณะนี้ผู้ประกอบการได้แจ้งหยุดการผลิตชั่วคราวและระดมทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงงานหลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น พร้อมกักตัวพนักงานครบทุกคนทั้ง 285 ราย ให้อยู่ภายในโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดแพร่ออกไปสู่ภายนอก ยืนยันว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 2 คลัสเตอร์ที่โรงงานลับประดกระป้อง และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ยังควบคุมได้

**ชลบุรีติดเชื้อใหม่เหลือแค่40ราย**  
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี-Chonburi PR โพสต์กราฟพร้อมเนื้อหารายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ว่ามีจำนวน 40 ราย ประกอบด้วย อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 1 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก กทม. 1 ราย สัมผัสผู้ป่วยในครอบครัว 11 ราย จากสถานที่ทำงาน 12 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 4 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 11 ราย โดยในวันที่ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 164 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 555 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

**อยุธยาสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง**  
นายภานุ แฉ่มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายบดินทร์ เกษมสานดี นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายสนธิ์ อาจหาญ รองนายแพทย์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร อบต.เกาะเรียน ลงพื้นที่แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง บริเวณ หมู่ 7 ด.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคได้สั่งดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง โดยดำเนินการตรวจเชิงรุกเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ตรวจทั้งหมด 597 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้สำรวจ จำนวน 34 คน กลุ่มแรงงาน ประกอบด้วย 1.แรงงานไทย (staff/office/คนงาน) 167 คน 2.คนงานต่างดาว (พม่า/กัมพูชา) 396 คน ผลการตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น 180 ราย ทางจังหวัดฯ ได้สั่งดำเนินการปิดแคมป์ที่พักคนงานแห่งนี้ทันที ไม่ให้เข้าออก 28 วัน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังต่อเนื่อง

**พบพ่อค้ารถฟุ่มพวงติดเชื้อโควิด**  
นายภานุกล่าวว่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานต่างดาวเป็นหลัก และมีพ่อค้ารถฟุ่มพวงติดเชื้อด้วย ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังต่อเนื่องร่วมกับ อบต.เกาะเรียน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าประชุมคณะกรรมการ



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

ควบคุมโรคเพื่อหาหรือถึงการแก้ปัญหา และเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใน แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างแห่งนี้ โดย จะนำแรงงานชาวไทยออกมารักษาตาม กระบวนการต่อไป

#### เบตงติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 14 ราย

ที่ รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ชัยภักย์ ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณค์ กาญจนนะ ผอ.รพ.เบตง ร่วมประชุมหารือมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายหลัง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 ราย เสียชีวิต สะสม 1 ราย ผู้ป่วยสะสม จำนวน 44 ราย รักษาหายแล้ว 16 ราย

#### ตรวจพบแรงงานกัมพูชาติดเชื้อ 8 คน

อ.เมือง จ.ตราด/หลังจากที่ นายราชนันท์ ชอบรส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.วังกระแจะพบแรงงานกัมพูชา 1 ราย ซึ่งเป็นแรงงานก่อสร้าง ที่อยู่บ้านเลขที่ 999/42 อยู่ที่ซอยกลางนา หมู่ 1 บ้านเกาะ ตะเคียน ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด มีอาการเจ็บป่วย จึงนำตัวไปทำการตรวจ ที่โรงพยาบาลตราด ในวันที่ 6 มิ.ย. และ พบว่า ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ทางผู้ใหญ่ บ้านหมู่ 1 และนายอนุกุล กองทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ได้ลงพื้นที่ พร้อมนำแรงงานกัมพูชาในซอยกลางนา จำนวน 25 คน ที่สัมผัสใกล้ชิดไปตรวจ หาเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลออกมาพบ ผลเป็นบวกจำนวน 7 คน โดยคนหนึ่ง เป็นแรงงานประมงทะเลที่ออกทะเลไปทำ ประมง นอกนั้น เป็นแรงงานทั่วไป

#### 24จังหวัดสีขาวไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม

พญ.พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง สถานการณ์ประจำวัน ว่า สำหรับรายชื่อ 24 จังหวัดพื้นที่สีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อ ประกอบด้วย เชียงราย อุบลราชธานี พิษณุโลก ลำพูน ลำปาง พิจิตร ยโสธร กาฬสินธุ์ ตราด น่าน สุโขทัย เลย พะเยา อุดรดิตถ์ แพร่ ชัยนาท หนองคาย พังงา อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี มุกดาหาร บึงกาฬ และสตูล

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ปูพรมฉีดวัคซีนขึ้นไปแล้ว2วัน  
888,975โดส  
สธ.เร่งเพิ่มวัคซีนให้กทม.  
ลุยตรวจแคมป์ทั่วกรุง10มิ.ย.  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เคาะ  
'ซิโนฟาร์ม' เข็มละ888บาท  
วันเดียวติด2,680ตาย35ศพ**

ไทยติดโควิดเพิ่ม 2,680 คน ตายอีก 35 ศพ กทม. ยังเร่งป่วยวันเดียวทะลุพัน คลัสเตอร์ใหม่โผล่รายวัน เป็นบริษัทเขตดินแดงระบาดสะสม 70 คลัสเตอร์ 35 เขต ออกมาตรการเพิ่มคุมเข้ม 409 แคมป์ก่อสร้างทั่วกรุง หลังป้องกันระบาดไม่เข้าเป้า ดีเดย์ 10 มิถุนายน ลุยตรวจหาเชื้อซ้ำ หวังลดยอดป่วยสะสม พร้อมขยายเวลาขึ้นทะเบียนต่างด้าวผิดกม.ในประเทศที่มีอยู่ 2 แสนราย ดึงเข้าระบบหวังคุมแพร่เชื้อ ยอดปูพรมฉีดวัคซีนทั่วไทย 2 วัน 888,975 โดส “อนุทิน” เร่งจัดสรรวัคซีนเพิ่ม

▶▶▶ ต่อ : วัคซีน -หน้า 10

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

## วัคซีน

ให้กทม.สกัดโควิดกระจายต่อเนื่อง พร้อมหนุนอปท.ซื้อวัคซีนทางเลือกฉีดให้คนพื้นที่ แต่ต้องยึดระเบียบศบค. “เลขาฯสมช.” แจงซ้ำ ปลดล็อก “เอกชน-อปท.” จัดหาวัคซีนต้องสั่งจากหน่วยงานรัฐ-ไม่ใช่ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง ใจจริงอยากให้ช่วยจัดคนฉีดจากรัฐมากกว่า ด้านราชวิทยาลัยฯเกาะราษีโนฟาร์มเพิ่มละ 888 บาท รวมประกันความเสี่ยง ออกประกาศ 4 เงื่อนไขที่องค์กร-หน่วยงานขอรับวัคซีนต้องปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือศบค. แถลงจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตประจำวัน รวมถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเพื่อสกัดระบาด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ

## ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2,680-ตายอีก 35 ศพ

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า วันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 2,680 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,389 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,457 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 932 ราย จากเรือนจำและที่ต้องขัง 280 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เดินทางช่องทางธรรมชาติจากมาเลเซีย 2 ราย จากกัมพูชา 1 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 185,228 ราย ผู้หายป่วยเพิ่ม 4,253 ราย ยอดรวมหายป่วยแล้ว 136,252 ราย อยู่ระหว่างรักษา 47,644 ราย ทั้งนี้ มีผู้ป่วยอาการหนัก 1,286 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 355 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 35 ศพ เป็นชาย 24 ราย หญิง 14 ราย อายุเฉลี่ยที่สุด 49 ปี โดซิจำนวนนี้อยู่ในกทม. 26 ราย นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ จังหวัดละ 2 ราย ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อำนาจเจริญ จังหวัดละ 1 ราย

## กทม.ทะลุพันคน-โผล่ซ้ำเขตดินแดง

สำหรับ 5 จังหวัด ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด ประกอบด้วย กทม. 1,069 ราย สมุทรปราการ 491 ราย นนทบุรี 132 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 91 ราย ปทุมธานี 61 ราย โดยมี 24 จังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม ขณะที่กทม.ตอนนี้มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ทั้งสิ้น 70 คลัสเตอร์ 35 เขต โดยคลัสเตอร์ใหม่วันนี้ในเขตดินแดง บริษัท ประยุกต์สปอร์ตซัพพลาย มีผู้ติดเชื้อใหม่ 54 ราย ซึ่งกรมควบคุมโรคไปตรวจสอบแล้วและสั่งปิดโรงงานวันที่ 4-18 มิถุนายน

## 10มิ.ย.ตรวจซ้ำแคมป์คนงานทั่วกรุง

อย่างไรก็ตาม วันที่ 10 มิถุนายน กทม.จะเพิ่มมาตรการป้องกันแคมป์คนงานก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งหมด 409 แห่ง ตามที่ก่อนหน้านี้ทางเขตเข้าไปทำความเข้าใจมาตรการต่างๆ แล้ว เช่น บับเบิลแอนด์ซีล แต่บางแคมป์อาจเข้าใจไม่ตรงกันให้คนงานออกไปในชุมชนข้างเคียงอยู่ วันที่ 10 มิถุนายน กทม.จะลงตรวจทุกแคมป์ทุกพื้นที่ เน้นแคมป์ที่มีแรงงานเกิน 100 คน และจะสุ่มตรวจหาเชื้อเพิ่มละ 75 คน โดยมาตรการดังกล่าวลงรายละเอียดเพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่ และจะสอบถามผู้ดูแลแคมป์ให้เข้าใจเพื่อเฝ้าระวังสูงสุด เชื่อว่าหากเราควบคุมตรงนี้ได้ ตัวเลขยอดรวมน่าจะลดลงได้

## ยึดจุดทะเบียนต่างด้าวถึงก.ย.

พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า ในที่ประชุมศบค.ชุดเล็กหารือถึงแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายในประเทศที่มีอยู่ประมาณ 200,000 ราย อยู่ในกทม. 70,000 รายว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติขยายเวลาให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนเข้าระบบไปตั้งเดือนกันยายน จึงขอให้นายจ้างนำแรงงานไปเข้าระบบให้ถูกต้อง เพื่อเข้ามาตรการป้องกันรังโรค ถึงแม้โควิดจะหมดไปแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังโรคอื่นต่อไป เพราะถ้ามีโรคอยู่ในแรงงานที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ถือเป็นภัยของประเทศ

## ฉีดวัน 888,975คน-สธ.ตามอาการ 14วัน

พญ.อภิสมัย ยังกล่าวถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วไปวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งเป็นการปฐมฤกษ์ทั่วประเทศที่ สองว่า มีการฉีดทั้งสิ้น 472,128 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 428,549 ราย เข็มสอง 43,669

ราย รวมยอดผู้ได้รับวัคซีนสองวันคือวันที่ 7-8 มิถุนายน ตั้งแต่มีการปฐมฤกษ์ฉีดวัคซีนทั่วประเทศพบว่า ฉีดวัคซีนไปได้ 888,975 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 817,331 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 71,644 ราย ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 8 มิถุนายนพบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 5,107,069 โดส แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 3,672,372 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,434,697 ล้านราย หลังฉีดแล้วจะติดตามอาการไม่พึงประสงค์ โดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่แค่แจ้งดูอาการเพียง 30 นาที เมื่อทุกคนลงทะเบียนเข้ารับหลังฉีดต้องติดตามอาการต่อเนื่อง 7 วัน 14 วัน

## ย้ำดูแลฯ.มีประกันชดเชยให้ทุกคน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพูดคุยถึงการติดตามผลหลังฉีด เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เบื้องต้นถ้ามีอาการผิดปกติหรือรู้สึกไม่สบายใจแจ้งไปที่โรงพยาบาลที่ท่านฉีดวัคซีน หรือสาธารณสุขจังหวัด มีคณะกรรมการจังหวัดมีผู้เชี่ยวชาญคอยพิจารณาสอบสวนดูว่ามีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์จะได้รับการดูแลเป็นการด่วน โดยสอบสวนโรคและพิจารณาชดเชยตามความรุนแรง ไปถึงกรณีหากเสียชีวิต โดยเน้นย้ำประชาชนจะได้รับการดูแลและมีระบบประกันชดเชยให้ทุกคน

## เล็งหาวัคซีนเพิ่มกทม.หยุดคลัสเตอร์ใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวหลังตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค ว่า เป็นระบบ บริหารจัดการดี ศักยภาพรองรับประชาชนได้วันละ 3,000 คน แต่ได้จัดสรรเพียง 500 โดสต่อวัน ดังนั้น เตรียมพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้เพิ่มในจุดนี้ เนื่องจากกทม.เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทุกอย่างทั้งคมนาคม ความหนาแน่นของประชากร อีกทั้งเป็นพื้นที่ระบาด และระบาดหนักต่อเนื่อง แต่ในจังหวัดอื่นระบาดแค่ 3-4 คลัสเตอร์ หากแก้ไขในกทม.ทำให้สถานการณ์พื้นที่อื่นคลัสต์คลายแม้ที่ผ่านมา กทม.จะได้วัคซีนถึง 2 ล้านโดสแล้วก็ตาม

## จัดสรรให้จว.ไม่เท่ากันคำนวณตามสูตร

ส่วนพื้นที่อื่นที่ได้วัคซีนน้อยนั้น นายอนุทินยอมรับว่าทุกพื้นที่จะได้วัคซีนไม่เท่ากัน เช่น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่ระบุได้รับ 1 ขวด อาจเป็นเพราะพื้นที่นั้น ไม่ใช่พื้นที่ระบาด การจัดสรรเป็นอำนาจของคณะกรรมการจังหวัดที่มีสูตรตามตัวคือ เอาจำนวนวัคซีนหารจำนวนจังหวัด หารจำนวนประชากร และรวมถึงหารด้วยปัจจัยเสี่ยง จึงไม่เท่ากัน แต่เป็นการจัดสรรอย่างเป็นธรรมแน่นอน ผู้ว่าราชการจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) รวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องชี้แจงเหตุผล

## ยื่นวัดวัคซีนคุณภาพดีลดป่วยหนัก-ตาย

นายอนุทินยืนยันว่า ขณะนี้วัคซีนโควิดทั้งแอสตราและซิโนแวค มีประสิทธิภาพดี เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ จากการสำรวจที่จ.ภูเก็ต การฉีดซิโนแวคแล้วพบว่าภูมิคุ้มกันขึ้นดี สามารถลดอัตราการความรุนแรงของโรค และการเสียชีวิตได้ร้อยละ 83 พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวหญิง 46 ปี ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ยังไม่ทันข้ามคืนแล้วเสียชีวิต ต้องนำเรื่องเข้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าใช้ผลกระทบจากวัคซีนหรือไม่ เพื่อไม่ให้ประชาชนกังวล

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

**หนูนอปท.ซื้อวัคซีนแต่ต้องยึดโมเดลศบค.**

นายอนุทินยังกล่าวถึงราชกิจจานุเบกษาประกาศให้อปท.ใช้งบประมาณตนเองจัดซื้อวัคซีนโควิดฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ผ่าน อภ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สภาทนายความ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขว่า การฉีดวัคซีนหากมีหน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ สธ.ก็ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ อย่างไรก็ตามในส่วน สธ.ยังไม่มีอปท.ใดประสานเข้ามา ถ้าติดต่อมาก็ต้องชี้แจงว่า สธ.ซื้อวัคซีนด้วยภาษีประชาชน ดังนั้นวัคซีนที่ได้มาก็ต้องฉีดให้ประชาชนฟรี หาก อปท.จะจัดซื้อและฉีดต้องดูแผนของ ศบค.เป็นหลัก การจัดซื้อต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพ.ร.บ.ยา

**เกาะชินโนฟาร์ม 888บ./เข็มรวมประกัน**

วันเดียวกัน มีความสืบหน้าการจัดหาวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศ.พ.นิตินันท์ เลขานุการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda เรื่องการกำหนดราคาวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ชิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท เป็นอัตรารวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่องค์กรหน่วยงานติดต่อประสาน เพื่อบริการฉีดวัคซีน ถ้าหน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำวัคซีนไปหาผลประโยชน์ทางการค้าจะปรับ 15 เท่าของราคาวัคซีน

**ห้ามหาประโยชน์การค้าฝ่าฝืนปรับ 15 เท่า**

ศ.ดร.นิตินันท์เผยประกาศข้อกำหนดผู้ซื้อการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์มระยะที่ 1 มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1.เป็นองค์กร นิติบุคคลหรือหน่วยงานรัฐสำหรับอปท.ที่เป็นไปตามประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ข้อ 5 องค์กร การกุศลและหน่วยงานเอกชนโดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะเวลาที่ 1 ตามประเภทธุรกิจ ตำแหน่งงานของหน่วยงาน ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำระดับความเสี่ยงของโอกาสแพร่เชื้อให้สังคม ความเสี่ยงพื้นที่ที่ติดตั้งสถานประกอบการ 2.องค์กร/หน่วยงานจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มบุคคลที่จะเข้าฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่น กับผู้รับการฉีดวัคซีน และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ถ้าองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

**ห้ามเรียกเก็บค่าวัคซีน-ค่าบริการจากปชช.**

3.องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกยินดียินยอมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก 10% ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ราชเลขาธิการและขั้นตอนเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป 4.องค์กร/หน่วยงานต้องจัดหาโรงพยาบาลรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับบริการฉีดเป็นอันขาด สำหรับแนวทางบริหารจัดการวัคซีนระยะที่สองสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะเข้าฉีดวัคซีนตัวเลือกนั้นจะประกาศให้ทราบต่อไป หลังตรวจสอบระบบความปลอดภัย และเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว

**เอกชน-อปท.ซื้อวัคซีนได้โดยสั่งจากรัฐ**

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค./สมค.) ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ที่ปลดล็อกให้องค์กรเอกชนและท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนตัวเลือกระยะการสั่งซื้อต้องจากหน่วยงานรัฐที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่สามารถซื้อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตได้ เนื่องจากวัคซีนมีปริมาณจำกัด ซึ่งแต่ละประเทศผู้ผลิต กำหนดเงื่อนไขจำหน่ายคือ จำหน่ายให้หนึ่งประเทศหนึ่งสัญชาติ สมมุติทั้งรัฐและเอกชนต้องการซื้อ ต้องแบ่งปริมาณกันจะมีข้อจำกัดมากขึ้น

**กำหนดหน่วยงานนำเข้าวัคซีนได้**

ทั้งนี้ เนื้อหาประกาศมีสามส่วนสำคัญคือ 1.กำหนดหน่วยงานที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สามารถนำเข้าได้ รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโอกาสต่อไป 2.ให้เอกชนและรพ.เอกชน สั่งซื้อจากหน่วยงานที่กล่าวข้างต้น ไม่สามารถซื้อโดยตรงจากบริษัทได้ 3.อปท.ให้ดูกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แผนงานงบประมาณ แผนกระจายวัคซีนของศบค. เพราะอปท.ต้องใช้เงินแผ่นดิน จึงใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด และสอดคล้องกับแผนวัคซีนที่กำหนดแนวทางไว้ ส่วนเพิ่มเติมคือ ทุกส่วนงานทั้งเอกชนและรพ.เอกชน หรือหน่วยงานใดก็ตาม ต้องประสานบูรณาการกับหมอพร้อม เนื่องจากแพลตฟอร์มหมอพร้อมจะเป็นที่ควบคุมข้อมูลของประชาชนทั้งคนไทยและต่างชาติที่ฉีดวัคซีน ให้เป็นระบบเดียวกัน

**หวังเหลือมัลลียากให้จัดคนมาฉีดมากกว่า**

ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนอปท.ต้องกำหนดเงินใช้จ่ายหรือไม่ เพราะอปท.แต่ละท้องที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐไม่เท่ากัน คำนำมาจากชิโนฟาร์มทั้งหมดอาจไม่พอบริหารงานด้านอื่น พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า สิ่งตามเป็นค่าตอบแทนในตัวอยู่แล้ว เพราะศบค.เป็นห่วงแบบนี้ เนื่องจากศักยภาพด้านงบประมาณของท้องถิ่นแตกต่างกันอาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ เป็นไปได้ยากให้อปท. ทำหน้าที่แก่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีน ตามที่ศบค.หรือกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่แล้ว

# มั่นคง ครองไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## วัคซีน

แผนจัดซื้อผ่านกค.โรคติดต่อฯ

ถามต่อว่าอปท.ควรให้ศบค.พิจารณาจะจัดซื้อได้จำนวนเท่าไร โดยดูจากรายได้เงินอุดหนุนของรัฐด้วยหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า คงไม่ถึงขนาดนั้น แต่ย้ำว่าต้องดูกฎหมาย ดูแผนงานที่ศบค.แจกจ่ายให้ ซึ่งพิจารณาเหมาะสมแล้ว ดูจากสัดส่วนประชาชน จังหวัดใหญ่ประชากรมากได้มาก พิจารณาจากสถานการณ์ระดับจังหวัดใดระดับสูงและรุนแรงจะได้รับสัดส่วนที่เต็มเข้าไป พิจารณากลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจ ที่ต้องเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจหลังระบาดจะได้รับเพิ่มอีกส่วน แต่ไม่ได้หมายความว่าอปท.ทุกแห่งจะซื้อได้ ต้องดูหลักเกณฑ์แนวทางนี้ และพิจารณาตามลำดับ ตั้งแต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เสนอศบค.พิจารณาให้รอบคอบ ไม่ใช่ประกาศไปแล้ว อปท.ซื้อได้ทันที

เตรียมวัคซีนร้อยล้านโดสสำหรับ 50 ล.คน

ถามอีกว่าจำนวนที่จะให้เอกชนหรือหน่วยงานซื้อได้ กำหนดจัดซื้อในช่วงเวลาใด พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่ได้กำหนด ยิ่งได้คิดมากขึ้นเร็วขึ้นยิ่งดี แต่เราจะดูปริมาณที่มา ขณะนี้รัฐบาลเตรียมวัคซีนให้ประชาชน 100 ล้านโดส สำหรับ 50 ล้านคน คนไทยมีประมาณ 67 ล้านคน ต่างชาติในไทยประมาณ 2.6 ล้านคน รวม 70 ล้านคน การที่เตรียมไว้ 50 ล้านคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ แต่ถ้าฉีดให้ได้มากกว่านี้ก็ดี แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบจำนวนทั้งหมดของคนไทยที่ต้องการฉีดวัคซีน ยังไม่สามารถประเมินได้ ถ้าสั่งวัคซีนเข้ามามากเกินไปอาจเกิดปัญหาไม่มีคนมาฉีดแล้ววัคซีนเหลือ แต่ต้องเตรียมไว้จำนวนหนึ่ง เบื้องต้นน่าจะมาประมาณ 3-5 ล้านโดสของโมเดอร์นา และซิโนฟาร์ม ที่ติดต่อเข้ามา ยังไม่ทราบเวลาเข้ามา

สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ ยึดโมเดลศบค.ฉีดวัคซีน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่านายกรัฐมนตรีลงนามประกาศศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนของอปท. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการวัคซีนโควิด-19 ตามประกาศ ศบค. อย่างเคร่งครัด การจัดหาวัคซีนของอปท.ให้ประชาชนในพื้นที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์หรือแผนใช้จ่ายงบประมาณของอปท.และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่ศบค.หรือนายกฯ กำหนด ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดหาวัคซีนของอปท.ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและรายได้ที่แตกต่างกันรวมถึงการสนับสนุนให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่

ร้านนวดร้องศบค.ไฟเขียวเปิดบริการ 15 มิ.ย.

วันเดียวกัน นายพิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจาร์วีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทยเปิดเผยว่า ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดและตัวแทนหมอนวดทั่วประเทศของทางสมาคมจาร์วีฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับประธานกรรมการแรงงานที่รัฐสภา เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเยียวยาสำหรับคำสั่งปิดร้านนวด ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 50 วันแล้ว ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ ผู้ประกอบการยังต้องจ่ายค่าเช่าร้านทุกเดือน แม้จะปิดบริการตามคำสั่งรัฐ หลายรายเดือดร้อนหนักจึงใจต้องปิดถาวร จึงอยากเห็นความชัดเจนว่าวันที่ 14 มิถุนายน ศบค.จะมีคำสั่งอย่างไรให้เปิดร้านนวดได้หรือไม่ ขณะนี้มี 5 จังหวัดที่ร้านนวดยังโดนคำสั่งปิดคือ กทม. นนทบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ อยากให้ศบค. มีคำสั่งเปิดร้านนวดวันที่ 15 มิถุนายน จะได้ลืมตาอ้าปากได้ รวมทั้งอยากให้ความชัดเจนว่ารัฐจะช่วยเหลืออย่างไรบ้าง เพราะตอนนี้ผู้ประกอบการร้านนวดไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแล้ว และร้านนวดในเครือข่ายสมาคมจาร์วี ใน กทม.ที่มีกว่า 5,800 แห่ง ปิดไปกว่า 70% เนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**จีนใช้ 'ชีโนแวก' เข็มที่ 3  
สร้างภูมิคุ้มกันได้ 10 เท่า  
มะกันกลายเป็นไป 110 ปท.**  
ทั่วโลกป่วยโควิดพุ่งกว่า 174 ล้านคน ตายทะลุ 3.76 ล้านศพ  
สหรัฐฯผ่อนคลายเป็นขั้น คำนวนการเดินทางไปกว่า 110  
ประเทศและดินแดน      ▶▶▶ ต่อ : จีน - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

**จีน**

“อุรุกวัย” ซึ่งวัคซีนซิโนแวค ลดป่วย-ตาย ร้อยละ 90 ขณะที่จีนเผยผลทดลอง ใช้ วัคซีนแอสตราเซนเนกา เพิ่ม 3 สร้างภูมิคุ้มกันได้ 10 เท่า ใน 7 วันและ 20 เท่าใน 15 วัน ด้าน สหรัฐเผยทดสอบวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอได้ ผลดี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทั่วโลก ว่ามีผู้ติดเชื้อรวม 174,726,362 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 3,782,094 คน รักษาหายรวม 158,121,397 คน

ที่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โฆษกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ หรือซีดีซี ยืนยันว่าได้ลดระดับคำแนะนำการเดินทางไปยัง 61 ประเทศ จากระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และไม่แนะนำให้เดินทาง ยกเว้นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา-19 แล้วพร้อมกับระบุว่า มีอีก 50 ประเทศและดินแดน ที่ปรับลดอยู่ในระดับ 2 มีความเสี่ยงปานกลาง หรือระดับ 1 มีความเสี่ยงต่ำ โดยประเทศที่ระดับความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ สิงคโปร์ อิสราเอล เกาหลีใต้ ไช่เป่ย์ แอลเบเนีย และแอลเบเนีย

ขณะที่ประเทศที่อยู่ในระดับ 3 มีความเสี่ยงสูง เช่น ฝรั่งเศส เอกวาดอร์ ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ แคนาดา เม็กซิโก รัสเซีย สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี ยูเครน ฮอนดูรัส อังการี อิตาลี และญี่ปุ่น ส่วนไทยยังอยู่ในระดับ 3 เช่นเดียวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ปรับระดับคำแนะนำการเดินทางไปประเทศและดินแดนต่างๆ แต่ไม่ได้ปรับคำแนะนำทั้งหมดเพราะปัจจัยต่างๆ อาทิ ความพร้อมของเที่ยวบิน พาณิชยกรรม ข้อจำกัดการเข้าประเทศต่างๆ ของพลเมืองสหรัฐหรือข้อกำหนดที่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อภายใน 3 วัน ทั้งนี้ได้ประกาศลดระดับคำแนะนำการเดินทางใน 85 ประเทศและดินแดน

สำนักข่าวรอยเตอร์ส เสนอข่าว โดยอ้างการเปิดเผยจากรัฐบาลอุรุกวัย ว่า วัคซีนต้านไวรัสโคโรนา-19 ของซิโนแวค มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 95% และลดการป่วยหนักระดับที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล 92% อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 61% โดยรัฐบาลอุรุกวัย อ้างผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18-69 ปี 795,684 คน เก็บข้อมูลอย่างน้อย 14 วัน หลังจากรับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 เปรียบเทียบกับผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

ขณะเดียวกัน วัคซีนไฟเซอร์ เป็นอีกชนิดที่ใช้ในอุรุกวัย มีการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 162,047 คน มีทั้งบุคลากรสาธารณสุขและบุคคลอายุ 80 ปีขึ้นไป พบว่าลดความเสี่ยงการเสียชีวิตและการป่วยหนักได้ 94% และป้องกันการติดเชื้อได้ 78% ปัจจุบันอุรุกวัยใช้วัคซีนในโครงการโคแวกซ์ โดยได้รับวัคซีน 3 ยี่ห้อ คือซิโนแวค ไฟเซอร์และแอสตราเซนเนกา ประชากร 52% ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 318,783 คน เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 4,692 คน

ที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สถานีวิทยุโทรทรรศน์กลางแห่งชาติ(ซีซีทีวี) เผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของ นพ.เวิน เว่ยตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ว่า เพิ่งเสร็จสิ้นการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 2 เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็ม 3 เพื่อเพิ่มการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือ บูสเตอร์ปรากฏว่ากลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 10 เท่า ภายใน 7 วัน และ 20 เท่า ภายใน 15 วัน แต่การทดสอบยังต้องได้ความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสม และปลอดภัย ก่อนเสนอให้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 3

ด้านนายหลิว เป่ย์เจิง โฆษกของซิโนแวค กล่าวว่า โดยหลักการแล้ววัคซีนที่ผลิตจากเชื้อตายมีกระบวนการทำงานที่มั่นคงและเป็นขั้นตอน แต่ซิโนแวคกำลังศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการที่วัคซีนจะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสกลายพันธุ์มากขึ้นเพียงใด เพื่อพัฒนาวัคซีนต่อไป

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานผลการศึกษาใหม่พบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐ อนุมัติ ได้แก่ วัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค และโมเดอร์นา สามารถลดความเสี่ยงติดเชื้อได้ 91% ในผู้ฉีดครบโดส โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (ซีดีซี) ระบุว่าเป็นการศึกษาฉบับแรกที่เผยว่าวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อ ซึ่งข้อมูลข้างต้นมาจากการศึกษาฮิโรส-รีคิฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูลนาน 4 สัปดาห์ ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติงานด้านหน้า และบุคลากรที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อสูง

นายโรเชลล์ วาเลนสกี ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวว่า สิ่งที่พบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่า วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ มีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันการติดเชื้อส่วนใหญ่ได้ แม้ในผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสจะป่วย แต่เขาจะมีอาการน้อยกว่า หายได้ไว และมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นในระดับต่ำกว่าปกติ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒

สถานการณ์ COVID-19			
ประจำวัน 9 มิถุนายน 2564		ที่มา www.worldometers.info	
อันดับที่ 80 ไทย		ติดเชื้อมรวม 220 ประเทศ	
ผู้ป่วย	185,228 ราย	ผู้ป่วยรวม	174,790,284 ราย
ผู้เสียชีวิต	1,332 ราย	ผู้เสียชีวิตรวม	3,764,073 ราย
รักษาหาย	136,252 ราย	รักษาหายรวม	158,210,637 ราย
ประเทศ	ผู้ป่วย	ผู้เสียชีวิต	รักษาหาย
1. สหรัฐอเมริกา	34,242,866	613,052	28,220,863
2. อินเดีย	29,089,069	353,557	27,504,126
3. บราซิล	17,038,260	477,307	15,494,071
4. ฝรั่งเศส	5,719,937	110,137	5,442,999
5. ตุรกี	5,300,236	48,341	5,173,186
6. รัสเซีย	5,156,250	124,895	4,761,899
7. อังกฤษ	4,528,442	127,854	4,279,393
8. อิตาลี	4,235,592	126,690	3,927,176
9. อาร์เจนตินา	4,008,771	82,667	3,585,811
10. เยอรมนี	3,712,595	90,084	3,557,600
11. สเปน	3,711,027	80,309	3,496,577
12. โคลอมเบีย	3,611,602	92,923	3,365,050
13. อิหร่าน	2,980,116	81,362	2,578,263
14. โปแลนด์	2,876,289	74,363	2,646,647
15. เม็กซิโก	2,438,011	229,100	1,944,267
16. ยูเครน	2,218,039	51,410	2,108,684
17. เปรู	1,987,933	187,157	N/A
18. อินโดนีเซีย	1,877,050	52,162	1,723,253
19. แอฟริกาใต้	1,704,058	57,183	1,587,015
20. เนเธอร์แลนด์	1,665,846	17,695	1,542,327

(2๐ ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สูงที่สุดในโลก)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



**ฉีดเข็ม 1 ดับ** - เจ้าหน้าที่ลำเลียงร่าง น.ส.ปัญพัทธ์ อธิธนาพงษ์ อายุ 46 ปี เสียชีวิตภายในบ้านพัก ขอยหมู่บ้านสินทรัพย์นคร ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. หลังรับการฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนกา เข็มแรก ไปตรวจพิสูจน์ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## ปลดล็อกเอกชน-อปท. จัดหาวัคซีนโควิด

ประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางบริหารจัดการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

- 1 ให้จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ และมีจำนวนเพียงพอแก่ประชาชน อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร (ไม่น้อยกว่า 50 ล้านคน)
- 2 ให้ (อย.) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ผลิตวัคซีน เพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนให้คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
- 3 ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภาการขาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ร่วมมือจัดหา ส่ง หรือนำเข้าวัคซีน อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ได้วัคซีนคุณภาพ รวดเร็วและเข้าถึง ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4 สถานพยาบาลเอกชน และภาคเอกชน อาจจัดหาหรือขอรับการสนับสนุนวัคซีน จากหน่วยงานตามข้อ 3
- 5 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดหาวัคซีนในพื้นที่ ให้จัดหา จากหน่วยงานตามข้อ 3
- 6 ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลกับระบบ 'หมอพร้อม' ของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 64

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา -กราฟิกมติชนรายวัน/Matichon Daily Graphic(10.06.2021)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## ร่วมมือ 5 หน่วยงาน จัดหาวัคซีนโควิดได้ เอกชน-อปท.เฮ

เคาะ 'ซิโนฟาร์ม' ราคา 888  
สอท.ซื้อ 1 ล. โดสฉีด 25 มิย.  
'ปากน้ำ' ไร้วีไอพี แขงคิว  
สาววัย 46 ดับ หลัง ปักเข็ม 1

ราชวิทยาลัยฯ เคาะ 'ซิโนฟาร์ม' เข็มละ 888 บาท เลขฯ  
สมช.ชี้ราชกิจจาฯ ปลดล็อกบริหารวัคซีนนำเข้าได้แค่  
5 หน่วย อปท.ต้องทำตามแผน คบค. (อ่านต่อหน้า 3)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓ (ต่อหน้า ๑)

## ต่อจากหน้า 1

### วัคซีน

#### 'ณัฐพล' แจงนำเข้าวัคซีน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.ศปก.ศบค.) กล่าวถึงกรณี ประกาศราชกิจจานุเบกษา ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินทำข้อเสนอแนะมาที่ ศบค. และอยากให้ ศบค. กำหนดแนวปฏิบัติ ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้ทันที

ผู้สื่อข่าวถามว่าการสั่งซื้อจะต้องซื้อจากหน่วยงานนำเข้ามาก ไม่สามารถซื้อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตได้หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ระเบียบข้อให้เป็นแบบนั้นไปก่อน เนื่องจากวัคซีนมีปริมาณจำกัดและในแต่ละประเทศผู้ผลิต ได้กำหนดเงื่อนไขจำหน่ายให้กับเราคือ จำหน่ายให้กับรัฐ ถ้าทั้งรัฐและเอกชนซื้อจะแบ่งกัน มีข้อจำกัดมากขึ้นและในประกาศมี 3 ส่วนสำคัญ คือ 1. กำหนดหน่วยงานนำเข้าวัคซีนมาในราชอาณาจักร ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม สภาการแพทย์และราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นำเข้ามาได้ รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป 2. ให้เอกชนและโรงพยาบาลเอกชนสั่งซื้อจากหน่วยงานข้างต้น แต่ไม่สามารถสั่งซื้อได้โดยตรง 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ได้ห้าม แต่ให้ดูกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แผนงานงบประมาณ แผนกระจายวัคซีนของ ศบค. เนื่องจาก อปท. ต้องใช้เงินแผ่นดิน ดังนั้นต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าสอดคล้องกับแผนวัคซีน ส่วนที่เพิ่มเติมคือทุกส่วนงานทั้งเอกชนและโรงพยาบาลเอกชนหรือหน่วยงานใดก็ตาม ต้องประสานบูรณาการกับหมอพร้อม เนื่องจากแพลตฟอร์มหมอพร้อมจะเป็นแพลตฟอร์มสุดท้าย ควบคุมข้อมูลของประชาชนให้เป็นระบบเดียวกัน

#### อปท. ยังไม่สามารถซื้อได้เอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า อปท. ต้องกำหนดวงเงินใช้จ่ายหรือไม่ เพราะแต่ละท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐไม่เท่ากัน ถ้านำมาใช้กับวัคซีนทั้งหมดอาจไม่พอกับการบริหารงานด้านอื่น พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า นี่คือการตอบที่ถาม คำถามเป็นคำตอบในตัวอยู่แล้ว เพราะ ศบค. เป็น

ห่วงแบบนี้ด้วย ศักยภาพด้านงบประมาณแตกต่างกัน อาจทำให้เกิดเหลื่อมล้ำ หากเป็นไปได้อยากให้ อปท. ทำหน้าที่แค่สนับสนุนและอำนวยความสะดวก จัดให้ประชาชนเข้ามาฉีด

เมื่อถามว่า อปท. จัดซื้อได้แต่ควรให้ ศบค. กำหนดว่าจะจัดซื้อได้เท่าไร ดูจากรายได้เงินอุดหนุนของรัฐหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า คงไม่ถึงขนาดนั้น แต่ต้องดูกฎหมายดูแผนงาน ศบค. แจกจ่ายให้เหมาะสมหรือยัง ชื่อเราพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว ดูจากสัดส่วนของประชาชน อย่างจังหวัดใหญ่ประชากรมากก็ได้อีก พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจังหวัดใดแพร่ระบาดสูงและรุนแรง จะได้รับสัดส่วนเต็มเข้าไป กลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจต้องเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดก็จะได้รับเพิ่มอีกส่วน ดังนั้นไม่ได้หมายความว่า อปท. ทุกแห่งจะซื้อได้ ต้องดูหลักเกณฑ์แนวทางนี้ด้วย จะพิจารณาตามลำดับ ตั้งแต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีผู้ว่าเป็นประธาน จากนั้นนำเข้า ศบค. ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ประกาศออกไปแล้ว อปท. ซื้อได้เองทันที

#### นำเข้ามากไปหวั่นวัคซีนล้น

เมื่อถามกรณีเอกชน หรือสถานพยาบาลเอกชนจะซื้อวัคซีนจากหน่วยงานตามที่รัฐกำหนด จะต้องรายงานจำนวนที่จัดซื้อให้กับ ศบค. ด้วยหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า เอกชนไม่ต้อง เพราะหน่วยงานที่จะสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนใหญ่จะจากรัฐบาล ศบค. ว่าจะสั่งวัคซีนชนิดนี้ จำนวนเท่าไร เพื่อแจกจ่ายให้ใครบ้าง

เมื่อถามว่าจำนวนที่จะให้เอกชนหรือหน่วยงานซื้อ ได้กำหนดช่วงเวลาของการจัดซื้อในช่วงเวลาใด พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ไม่ได้กำหนด เพราะยังได้ฉีดมากขึ้นเร็วขึ้นยิ่งดี แต่เราจะดูปริมาณว่ารัฐบาลเตรียมวัคซีนให้ประชาชน 100 ล้านโดส สำหรับ 50 ล้านคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ แต่ถ้าฉีดให้ได้มากกว่านี้ก็ได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบจำนวนทั้งหมดของคนไทยต้องการฉีดวัคซีนเท่าไร ยังไม่สามารถประเมินได้ ฉะนั้นถ้าสั่งวัคซีนเข้ามามากเกินไป อาจเกิดปัญหาภายหลังไม่มีคนมาฉีดแล้ว วัคซีนเหลือ ขอให้เข้าใจ ศบค. และ สส. เวลาจะคิดถึงอนาคตก็คิดลำบาก เมื่อถึงเวลานั้นก็อาจถูกตำหนิ ว่าทำไมทำอย่างนั้นอย่างนี้ ขอให้คิดถึงปัจจุบัน อยากให้คิดว่าเป็นถึงกันยายน ตุลาคม แล้วสถานการณ์ดีขึ้น จะมีคนฉีดอีกกี่คน เราจึงเตรียมไว้จำนวนหนึ่ง คิดว่ามากพอเป็นไปได้

เมื่อถามว่า มีรายงานหรือยังว่าวัคซีนเข้า

มาจำหน่ายให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มาประมาณเท่าไรเดือนใด พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า เบื้องต้นจะประมาณ 3-5 ล้านโดส ของโมเดอร์นา และซิโนฟาร์ม ติดต่อเข้ามา แต่ยังไม่ทราบว่ามาเดือนใด ต้องรอหลังจากจะมีการติดต่อจริงจ้องอย่างไร

#### มท. สั่งผู้ว่าบริหารวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามประกาศ ศบค. อย่างเคร่งครัด หาก อปท. จะจัดหาวัคซีน ให้จัดหาจากกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภาการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุข แก่ประชาชน โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. สอดคล้องกับแนวทาง ศบค. และแนวทาง หรืออยู่ในกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดหาวัคซีนของ อปท. ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณ และรายได้แตกต่างกัน

#### ราชกิจจาแนวทางบริหารวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้ 1. ให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่ประชาชน อย่างน้อยครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร (ไม่น้อยกว่าจำนวนประชากร หัวลิบล้านคน) 2. ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิต วัคซีน ขึ้นทะเบียนอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 3. ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภาการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และอำนาจบริการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุข แก่ประชาชน ร่วมมือดำเนินการจัดหา สั่ง หรือ นำเข้าวัคซีนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 4. สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชน อาจจัดหาหรือซื้อบริการสนับสนุน วัคซีนจากหน่วยงานตามข้อ 3 ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัคซีน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓ (ต่อหน้า ๑)

ดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย กำหนดราคาและการให้บริการให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ประชาชน 5.หาก อปท.จะจัดหาวัคซีน ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ 3.และต้องเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือแผน ซึ่งงบประมาณของ อปท.และสอดคล้องกับ คบค. 6.ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบแพลตฟอร์มหมอพร้อมตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

## เคาะซิโนฟาร์มเข็มละ 888

วันเดียวกัน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) จุฬารักษ์ โปสต์เพซบุ๊ก แจ้งประกาศ จัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ราคาจำหน่ายให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานเข็มละ 888 บาท ส่วนการจำหน่ายให้บุคคลทั่วไป จะประกาศให้ทราบต่อไป ข้อความระบุดังนี้ 1.เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ (สำหรับ อปท.ให้ เป็นไปตามประกาศ คบค. ข้อ 5.องค์การการ กุดลและหน่วยงานเอกชน จะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความ มั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสการแพร่เชื้อ และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ 2.องค์กร/หน่วยงาน จัดสรรวัคซีนให้กลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้ง พนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่าง ชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เก็บเงินค่าวัคซีนและ ค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการจัดวัคซีน และ ห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้าหากองค์กร/ หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดจะ ปรับ 15 เท่า ของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับจัดสรร 3.องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ช่วย บริจาควัคซีนตัวเลือก 10% ของจำนวนวัคซีน ตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้กับชุมชน ผู้ด้อยโอกาส รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 4.องค์กร/หน่วยงาน ต้องประสานจัดหา โรงพยาบาลเพื่อรองรับการจัดวัคซีนตัวเลือก ค่าบริการฉีด สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียก เก็บจากผู้ฉีดซิโนฟาร์มเข็มละ 888 บาท อัตรา ดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา พร้อมประกันผลข้างเคียง แต่ไม่รวมค่าบริการ โรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ ขึ้นกับแต่ละโรงพยาบาล

## สอท. เข็มแรกซิโนฟาร์ม 25 มิ.ย.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกยี่ห้อซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ว่า เบื้องต้นทราบว่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 ล้าน โดส จะเข้ามาวันที่ 21 มิถุนายนนี้ และจะฉีด เข็มแรกวันที่ 25 มิถุนายน จะจัดแถลงข่าว ส.อ.ท.จะร่วมงานแถลงด้วย ราชวิทยาลัย จุฬารักษ์กำหนดราคาขายโดสละ 888 บาท ส.อ.ท.สั่งไว้ 1 ล้านโดส เมื่อครั้งที่ราชวิทยาลัย จุฬารักษ์เริ่มจัดหา และลงนามบันทึกความ ตกลงเบื้องต้น (เอ็มโอยู) ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ลีตแรกก็เข้ามา ส.อ.ท.คาดว่าจะได้รับ 3 แสน โดส เพื่อกระจายส่วนที่เหลือให้ภาคส่วนต่างๆ “หาได้รับแล้ว จะเร่งกระจายให้สมาชิก โรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นเรื่องและชำระเงิน ตามเกณฑ์ ส่วนความต้องการอีก 7 แสนโดส จะสอบถามสมาชิกอีกครั้ง เพราะบางราย อาจมีพนักงานฉีดแล้ว ต้องทบทวนตัวเลข” นายสุพันธุ์กล่าว

## ประกันสังคมยืนยันไม่รับวอล์กอิน

น.ส.ลัดดา แซ่ลี ผู้อำนวยการสำนักสิทธิ ประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกัน สังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปส.ได้เปิดให้ บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีเป้าหมายการฉีดวัน ละ 50,000 คน ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและ ติดต่อเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกันตน ที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ ถึงกำหนดนัด ได้ วอล์กอิน มาที่ศูนย์เพื่อขอ ฉีดวัคซีน ศูนย์ฉีดวัคซีนฯจะฉีดผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่แจ้งความประสงค์กับนายจ้าง มีการบันทึกเข้าระบบอี-เซอร์วิส แล้วเท่านั้น

## สร.เผยส่งให้กาญจน์ 11,580 โดส

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าว ถึงกรณีอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้รับวัคซีน แอสตาเซนเนก้า เพียง 10 โดส หรือ 1 ชุด ว่า ส่วนกลาง โดยกรมควบคุมโรค จะจัดส่ง วัคซีนไปที่แต่ละจังหวัดตามแผนการกระจาย ของ ศบค.หลังจากนั้นจังหวัดโดยผู้ว่าราชการ จังหวัดจะดูแผนภาพรวมจังหวัดว่าจุดใดควร ได้มากได้น้อยอย่างไร จัดสรรตามสถานการณ์ ของแต่ละจังหวัด ดังนั้นแต่ละอำเภอจะได้ เท่าไหร่ต้องสอบถามกับทางจังหวัด หรือผู้ว่า ราชการจังหวัด

“แต่ละอำเภอได้เท่าไร ทางส่วนกลางจะ ไม่ทราบแล้ว ต้องถามผู้ว่า เพราะเราจะ ยกยอดไปที่จังหวัด ให้จัดสรรในจังหวัดของ ตนเอง แต่ละจังหวัดได้รับวัคซีนไม่เท่ากัน ขึ้น

อยู่กับสถานการณ์จังหวัด” นพ.โอภาสกล่าว ผู้สื่อข่าวถามถึงจำนวนการจัดสรรวัคซีน ภาพรวมของ จ.กาญจนบุรี นพ.โอภาสกล่าว ว่า ในการกระจายรอบที่แล้วส่งไป 11,580 โดส วันนี้ก็จัดส่งไปเพิ่มอีก และจะทยอยส่งไปเรื่อยๆ อีกตามกระบวนการกระจายวัคซีน ดังนั้น ที่ เหลือจะขึ้นอยู่กับการจัดสรรของแต่ละจังหวัด “เรามีของใบ เราสั่งใบ ตามความต้องการ แต่ละจังหวัดด้วย เพราะเขาก็มีวิธีการฉีด การ กระจายของเขาที่ต่างกัน อันนี้จึงเป็นหน้าที่ของ แต่ละจังหวัดในการบริหาร” นพ.โอภาสกล่าว

## กาญจน์แจกสังขละได้ 10 โดส

ที่ จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแจ้งกรณี อำเภอสังขละบุรี ได้รับจัดสรรเพียง 10 โดส ว่า เหตุผลที่วันแรก อ.สังขละบุรี ได้วัคซีน เพียง 1 ชุด เป็นเพราะมีผู้ลงทะเบียนไว้ 10 คนเท่านั้น หมอพร้อมจึงฉีดได้เพียง 10 คน สำหรับวัคซีนล็อตที่ จ.กาญจนบุรีได้รับมี 7,500 โดส และกระจายไปทั่วทั้งจังหวัดในพื้นที่ 13 อำเภอ และได้ให้ประชาชนมาฉีดตามที่ตั้งนัด ในหมอพร้อมไว้ ส่วนวัคซีนจะมีเพียงพอต่อ การลงทะเบียนของประชาชนหรือไม่นั้น คาด ว่ารัฐบาลจะทยอยส่งมาให้เรื่อยๆ แต่ไม่แน่ใจ ว่าจะทันตามกำหนด หรือความต้องการหรือไม่ ได้ให้ประชาชนทุกคนลงทะเบียนฉีดวัคซีน จัด ลำดับไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวัคซีนมาเท่าไร ก็ จะฉีดเท่านั้น จนกว่าจะหมด

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายหนึ่ง กล่าวว่า รพ.สังขละบุรี และสาธารณสุขสังขละบุรี รับผิดชอบให้กลุ่มผู้สูงอายุ และบุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง เดินทางมารับ วัคซีน แต่ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังกลัว ผลข้างเคียง จึงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เพียง 10 ราย ทำให้ได้รับโดสตัววัคซีนมา 10 โดส สำหรับสังขละบุรีฉีดวัคซีนโควิดใน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เสี่ยงสูงไปแล้ว 234 ราย เป้าหมายฉีดวัคซีน ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง รวม 2,864 ราย ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 8,285 ราย ล่าสุดผู้ลงทะเบียนผ่านการสำรวจของ อสม.ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม 7 โรค 1,906 คน ประชาชนทั่วไป 8,138 คน จะฉีด ให้ในรอบต่อไป

## นายกเล็กนทจอง 1.8ล.โดส

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี กล่าวว่า กรณี ศบค.ผ่อนผัน ให้ท้องถิ่นซื้อวัคซีนเองได้ ในนามของ (อ่านต่อหน้า 6)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ (ต่อหน้า ๓)

## ต่อจากหน้า 3

### วัคซีน

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลนครและเมือง ได้มีหนังสือจ้องวัคซีนช่วงแรก 1,801,000 โดส แจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ตอนนี้ จะแจ้งไปโดยตรงต่างหากเพิ่มอีก สำหรับห้อง ถิ่นจะซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จะทำหนังสือไปที่ราช วิทยาลัยจุฬารักษ์ มีห้องถิ่นประมาณ 22 แห่ง ประสงค์จะซื้อต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา เทศบาลชกก่อน แล้วทำเรื่องผ่านผู้ว่าราชการ จังหวัด ส่งไปยังสมาคมสันนิบาตเทศบาลนคร และเมืองอีกครั้ง” นายสมนึกกล่าว

### โคราชรอแอสตราZenita ใหม่

นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า การฉีดวัคซีนแอสตราZenita ทางโรงพยาบาล มหาราชรับมัลลิตแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 1,800 โดส วางแผนฉีดให้ 3 กลุ่มเป็นเวลา 3 วัน กลุ่มแรกลงทะเบียนกับหมอพร้อม ฉีดเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน กลุ่ม 2 ผู้ลงทะเบียนในระบบ มหาราชพร้อมและคอลล์เซ็นเตอร์ ฉีดวันที่ 8 มิถุนายน และวันที่ 9 มิถุนายนฉีดให้กับกลุ่มลง ทะเบียนกับ อสม.และ รพ.สต.เครือข่ายของ โรงพยาบาลมหาราช มีประมาณ 800 คน ดั่ง นั้นการฉีดแอสตราZenita วันสุดท้ายฉีดแรก เดือนมิถุนายนนี้ วันที่ 10 มิถุนายนเป็นต้น ไปจะเริ่มฉีดวัคซีนซิโนแวค ให้ประชาชนที่ลง ทะเบียน ระบบมหาราชพร้อมประมาณ 1,000 กว่าคน วันที่ 16 มิถุนายน จะเริ่มฉีดซิโนแวค เข็ม 2 ให้กับประชาชนที่ได้ฉีดเข็ม 1 บางส่วน จะวางแผนฉีดเข็ม 1 ให้ประชาชนทั่วไปด้วย

### หญิง46ปีฉีดแอสตราZenita

เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น.วันที่ 9 มิถุนายน ร.ต.อ.กิตติชัย ธรฤทธิ์ รอง สว. (สอบสวน) สน.บางเขน รับแจ้งเหตุหญิงเสียชีวิตภายในบ้านพัก ซอยหมู่บ้านลิ้นห่านนคร ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพบศพ น.ส.ปัญพิศร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี สภาพศพยังไม่พบการแข็งตัว พบการตกของเลือดหลังตาย เป็นลิ่มเลือดสีแดงคล้ำ เยื่อปูดช้ำ เล็บมือขีด พบร่องลึกขาวออกจากปากและมีเลือดออกจาก ปากจุก ไม่พบบาดแผลภายนอกร่างกาย จากการสอบสวนทราบว่าเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน หลานสาวได้พา น.ส.ปัญพิศร์ ไป ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ และได้รับแอสตรา Zenita เข็มแรก เวลา 11.50 น. รอดอาการ ถึงเวลา 12.15 น.จากนั้นได้กลับบ้านพักที่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ 37.8 องศา ปวดหัว ปวดเมื่อย อ่อนเพลียเล็กน้อย กินยาพาราเซตามอลไป 2 เม็ด เวลาประมาณ 18.30 น. ต่อมาเวลา 20.10 น.ปวดแขนขา เวลา 21.10 น.เริ่มปวด เมื่อยน้อยลง แต่ปวดศีรษะคล้ายไมเกรน กิน ยาแก้ปวดปาดศีรษะไมเกรนโรคประจำตัว เวลา 22.00 น. จากนั้นอีกประมาณ 15 นาที ผู้ตายบอกไม่ไหว เลื่อนนอนไปประมาณ 15 นาที ลูกขึ้นมาหายใจเหมือนสำลัก มีอาการชักเกร็ง และหมดสติไป หลานสาวจึงตามเพื่อนบ้านมา ช่วยปั๊มหัวใจ (CPR) และเรียกรถพยาบาลให้ กู้ชีพแต่ไม่สำเร็จเสียชีวิต เบื้องต้นแพทย์ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าการเสียชีวิตเกิดจาก สาเหตุใด จึงส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียด อีกครั้งที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ญาติเดินทางมา รับศพ ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า และ ปฏิเสธให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน นำไปประกอบ พิธีทางศาสนาที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

พ.ต.อ.อรุณพล มีเสียง ผกก.สน.บางเขน กล่าวว่า นัดสอบปากคำญาติมาให้อำนาจ เมือง ต้นทราบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวคือ ไมเกรน กิน ยารักษาประจำ ส่วนสาเหตุเสียชีวิตต้องรอผล ชันสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์ใช้เวลา 45 วัน รายงานข่าวแจ้งว่าสาเหตุการชันสูตรเบื้องต้นคือ มีความผิดปกติในระบบไหลเวียนโลหิต ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ และมีภาวะเลือดคั่งในหัวใจ

### หมอแจ้งฉีดแล้วปวดศีรษะ

นพ.เวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกอง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สสจ.กล่าวว่า อาการไม่พึงประสงค์ รุนแรง อาจ เป็นเพียงปฏิกิริยาของร่างกาย เมื่อมีสิ่งแปลก ปลอมเข้าไป เราจะใช้คำว่าผลข้างเคียง ดั่ง นั้นกรณีปรากฏในสื่อ ประชาชนให้ความสนใจ เรื่องการเสียชีวิต มีรายงานเข้ารับแล้ว 27 ราย มีตัวเลขเพิ่มเข้ามาช่วงเช้า รวม 28 ราย 12 รายสรุปชัดแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ไม่ได้เป็นผลจากวัคซีน ตามหลักการแล้วเมื่อ มีเหตุการณ์รุนแรง จะต้องหาสาเหตุชัดเจน ระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ระดับ พื้นที่จะรายงานข้อมูลมาว่าเกิดเหตุอะไรบ้าง หลังจากนั้นจะมีคณะผู้เชี่ยวชาญระดับเขต สุขภาพ เพื่อหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับ วัคซีนหรือไม่ บางกรณีเกี่ยว หรืออาจไม่เกี่ยว ก็ได้ ต้องให้เวลาเก็บข้อมูล ต้องส่งตรวจโรจ พยาบาล การผ่าชันสูตร ส่งตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อ อธิบายสาเหตุ” นพ.เวตสรรกล่าว

นพ.เวตสรร กล่าวถึงกรณีผู้เสียชีวิต ปทุมธานี คาดว่าเกิดจากวัคซีน แต่ตรง ชันสูตรพบว่า มีการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง คนละเรื่องกับวัคซีน ดั่งนั้นกรณีดังกล่าวมีการ เสียชีวิตเป็นอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง แต่ไม่ เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นสาเหตุจากวัคซีน

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณี ปทุมธานี เป็นการ อักเสบของเยื่อหุ้มสมอง ประชาชนจึงกังวลว่า หากเป็นผู้ป่วยโรคทางสมอง ควรรับวัคซีนตาม กำหนดหรือไม่ หรือควรทำอย่างไร นพ.เวต สรรกล่าวว่า โดยทั่วไปโรคประจำตัว ฉีดได้ เกือบทุกโรค หากวันที่ฉีดสุขภาพแข็งแรง ไม่มี อาการอ่อนเพลีย ไม่มีอาการกำเริบของโรค แต่ หากกังวลใจ รักษาอยู่กับแพทย์ประจำอยู่แล้ว ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้

เมื่อถามว่า กรณีผู้หญิงเสียชีวิตหลังรับ วัคซีนที่บางเขน ประชาชนสงสัยว่าหลังรับ วัคซีนแล้วเกิดอาการปวด จนรับประทานยา แก้วปวด ยาแก้ไมเกรน ประเมินตนเองอย่างไร จึงควรไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันผลกระทบใหญ่ ตามมา นพ.เวตสรรกล่าวว่า หลังฉีดวัคซีน แล้วเกิดอาการปวดศีรษะ ขอให้ประเมินอาการ ด้วยตนเอง หากรับประทานยา หรือพักผ่อน แล้วไม่หาย หรือปวดรุนแรงตั้งแต่ต้น มีความ กังวลว่าอาจเป็นมากขึ้น ก็สามารถติดต่อแพทย์ ทันที ไม่ควรรอ

### ติดโควิดใหม่2,680รายตาย35

ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงรายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ใน ประเทศไทย ว่า ยอดการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ในวันที่ 8 มิถุนายน รวม 472,128 โดส สะสมตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน รวม 888,975 โดส และตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์- 7 มิถุนายน สะสม 5,107,069 โดส ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 359,127 ราย สะสม 174,738,762 ราย ผู้เสียชีวิต รายใหม่ 10,219 ราย สะสม 3,762,625 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 80 ของโลก พบ ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,680 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยใหม่ 1,457 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 932 ราย จากเรือนจำ 280 ราย และผู้เดินทางจาก ต่างประเทศ 11 ราย มี 1 รายลักลอบเข้ามา จากฝั่งกัมพูชา ติดเชื้อสะสม 185,228 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 35 ราย สะสม 1,332 ราย ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 4,253 ราย เหลือรักษาอยู่ 47,644 ราย เป็นในโรงพยาบาล (รพ.) 19,093 ราย รพ.สนาม และอื่นๆ 28,551 ราย ผู้ป่วย อาการหนัก 1,286 ราย ในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วย หายใจ 355 ราย

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า ภาพรวมป่วย ใหม่ กรุงเทพมหานคร 1,096 ราย ปริมณฑล 5 จังหวัดรวม 747 ราย เป็นตัวเลขที่ยังคงสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดที่เหลือ 71 จังหวัดพบราย ใหม่ 546 ราย ส่วนในเรือนจำ พบ 280 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้ 35 ราย เป็นชาย 24 ราย หญิง 11 ราย อายุเฉลี่ย 42-89 ปี จำนวนวันที่ รักษาจนถึงที่สุด 40 วัน พบในกรุงเทพฯ 26 ราย นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ จังหวัด ละ 2 ราย ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อำนาจเจริญ จังหวัดละ 1 ราย

### สมุทรปราการนำหัวระบาดทั่ว

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า 10 จังหวัดแรก ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 1,096 ราย สมุทรปราการ 491 ราย นนทบุรี 132 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 91 ราย ปทุมธานี 61 ราย สมุทรสาคร 42 ราย ชลบุรี 40 ราย ฉะเชิงเทรา 37 ราย พระนครศรีอยุธยา 35 ราย และ ราชบุรี 34 ราย

“ศบค.ชุดเล็กเป็นห่วงสมุทรปราการ คลัสเตอร์เดิมคือ คอมโดมิเนียม ยังพบรายงาน เพิ่มที่ชุมชนตลาดเคหะบางพลี โรงน้ำแข็ง โรงงานอะลูมิเนียม แคมป์ก่อสร้าง ชุมชน วัดลาดโพธิ์ทอง สรุปได้ว่าระบาดทุกอำเภอ ขยายประชาชนจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมี การเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่ของคนในพื้นที่เสี่ยง

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที ๖ (ต่อหน้า ๓)

ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ” พญ.อภิสมัยกล่าว และว่า ส่วนนทพรี มีรายงาน 3 อำเภอหลัก ในแคมป์ก่อสร้าง มีทั้งแรงงานชาวไทยและต่างชาติ ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน โรงงานลับประดกระเบื้อง แรงงานไทยและเมียนมา จ.ปทุมธานี ในตลาดสี่มุมเมือง แม้จะมีการรายงานตัวเลขเล็กน้อย แต่ยังมีผู้ติดเชื้อจากคัดกรองเชิงรุกในตลาดอยู่ จ.เพชรบุรี โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แต่จำนวนรายใหม่ลดลง จ.อยุธยา บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และ จ.ราชบุรี โรงงานอะไหล่บ้านโป่ง มีผู้ติดเชื้อใหม่ 33 ราย รวมในคลัสเตอร์นี้ 45 ราย

## กทม.ลุยตรวจแคมป์คนงาน

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ในกรุงเทพมหานคร มีรายงาน 70 คลัสเตอร์ ใน 35 เขต เพิ่มเติมวันนี้คือ เขตดินแดง บริษัท ประยุกต์สปอร์ต ซัพพลาย จำกัด ตรวจหาเชื้อพนักงาน 120 ราย พบติดเชื้อ 54 ราย ปิดบริษัทตั้งแต่วันที่ 4-18 มิ.ย. วันที่ 10 มิ.ย.นี้ จะเริ่มมาตรการป้องกันการระบาดในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง ทั้งกรุงเทพฯ มีจุดทะเบียน 409 แคมป์ แรงงานในระบบราว 6.2 หมื่นคนที่ผ่านมาเฝ้าระวังผ่านคณะกรรมการเขตผู้อำนวยการสำนักงานเขต เพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าของแคมป์ ใช้มาตรการนับเบิบลอนด์ซีล (Bubble and seal) เพื่อให้ยังทำงานได้ไม่แพร่กระจายเชื้อไปยังชุมชน พบว่าแต่ละแคมป์เข้าใจไม่ตรงกัน บางแห่งมีคนเดินทางออกไปชุมชนบ้าง สัปดาห์ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาตรการ รายละเอียด เพื่อให้แต่ละแคมป์ศึกษา

“10 มิ.ย.นี้ กทม.ร่วมกับหน่วยงานลงตรวจป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ ตรวจทุกแคมป์ ผู้รับผิดชอบคือสำนักงานโยธาและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพฯ (ศบส.) ลงตรวจทุกแคมป์ในพื้นที่ เน้นแคมป์มีแรงงานเกิน 100 ราย เป็นหลัก สุ่มตรวจด้วย RT-PCR แห่งละ 75 ราย โดยเฉพาะแคมป์มีแรงงานต่างชาติ แรงงานหมุนเวียนตามฤดูกาล การลงตรวจหมายความว่าไม่ได้ทำเฉพาะในแคมป์ติดเชื้อ แต่เป็นการเฝ้าระวัง และมีระบบรายงานตามมาตรการ แยกกัก กักกันโรค เพื่อไม่ให้คนยังไม่ติดเชื้อ มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ” พญ.อภิสมัยกล่าว

## ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงาน

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า มีการปรับมาตรการให้ละเอียดมากขึ้น สอดทวนกับแคมป์ต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จากนั้นจะมีการเฝ้าระวัง กำกับให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และจะนำเสนอเป็นระยะต่อไปว่า หากเราควบคุมด้วยมาตรการเข้มข้นสูงสุดแล้ว ยอดผู้ติดเชื้อก็อาจจะลดลง

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ที่ประชุมพูดคุยกันถึงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ทั้งประเทศ ประมาณ 2 แสนราย เฉพาะ กทม. ประมาณ 7 หมื่นราย โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด

อนุมัติขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานกลุ่มดังกล่าว จนถึงเดือน ก.ย.2564 จึงขอความร่วมมือกับนายจ้าง ร้านอาหาร โรงงาน แคมป์คนงาน หรือจ้างแรงงานดูแลผู้สูงอายุ ให้พาแรงงานเข้าสู่ระบบ และการไปตรวจสุขภาพ

“แม้เร็ววันนี้โควิดจะหมดไป แต่อาจจะต้องเผชิญการแพร่ระบาดโรคอื่น ๆ หรือเฝ้าระวังควบคุมโรคในแรงงาน เราไม่สามารถตรวจสอบได้ ถือว่าเป็นภัยของประเทศชาติ ต้องขอความร่วมมือนายจ้าง โดยกรมการจัดหางานจะรับเป็นเจ้าภาพประสานและติดตามเรื่องนี้ สิ่งสำคัญคือการเข้าระบบ แรงงานต้องมีนายจ้าง มีการขึ้นทะเบียน ตรวจสุขภาพ นำไปสู่การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นการควบคุมโรคระบาดในอนาคต” ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าว

## ปากน้ำไวไวไอพีแซงคิวฉีด

วันเดียวกัน ประชาชนจำนวนมากเป็นผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เดินทางมาบริเวณปากน้ำ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีการถ่ายคลิบเหตุการณ์ขณะกลุ่มบุคคลแทรกคิวเข้าไปจุดรับวัคซีนก่อนคนอื่น โดยไม่สนใจเสียงตะโกน หรือเสียงปรบมือเพื่อระงับการกระทำดังกล่าว

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ kerncle หนึ่งในผู้ถ่ายคลิบเหตุการณ์ดังกล่าว เปิดเผยกับ “มติชนออนไลน์” ว่า เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ตนมารอรับวัคซีน ต่อแถวกันเองภายในสำนักงาน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการแถว จากนั้นจึงขึ้นไปรับคิวที่ห้องประชุมด้านบน มีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดลงมารับกลุ่มบุคคลไอพี 3-4 กลุ่มขึ้นไปด้านบน โดยไม่ต้องรอคิว เพียงแค่ตรวจสอบบัตรประชาชนและพาขึ้นไปพื้นที่ ขณะทีประชาชนต้องรอรับวัคซีนเป็นเวลานาน

ต่อมา นายชินทร์ จันทะพันธ์ ผอ.รพ.สต.บางปูใหม่ ออกมาประกาศผ่านไมโครโฟนทำความเข้าใจว่า วัคซีนที่ได้เตรียมมาฉีดแต่ละวัน ฉีดได้วันละ 1,000 คน ไม่สามารถฉีดให้กับผู้รอคิวเกิน คนที่ยังไม่ลงทะเบียนขอให้เดินทางกลับไปก่อน

“ส่วนประเด็นแซงคิวไอพีเข้าไปฉีดก่อนนั้น ต้องกราบขอโทษชาวบ้านด้วย เนื่องจากมีบางหน่วยงานมีความจำเป็นและขอเข้าฉีดก่อน เพราะต้องรีบกลับไปปฏิบัติหน้าที่ และเปลี่ยนให้ผลัดใหม่เข้ามารับวัคซีน เพราะการฉีดนั้นต้องใช้เวลาพอสมควร หากหน่วยงานเหล่านี้เปิดบริการมาฉีดวัคซีนกันหมดก็มีชาวบ้านเดือดร้อนระดับหนึ่ง แต่หลังจากนี้รับรองว่าจะไม่มีการแซงคิวแล้ว”

ขณะเดียวกันประชาชนได้สอบถามว่าหน่วยงานไวไวที่มาแทรกคิวนี้เป็นหน่วยงานใด นายชินทร์ตอบว่า เราเข้าไปฟื้นฟูยอดขาดแซงคิว

## เชื้อกลายพันธุ์พุ่ง 348 ราย

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในประเทศ จากการสุ่มตรวจเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์-โค-2 ตั้งแต่ เมษายน-มิถุนายน 2564 รวม 4,185 ราย พบสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) พบมากที่สุดในประเทศ 3,703 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.48 รองลงมาสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) 348 ราย ร้อยละ 8.32 สายพันธุ์ดั้งเดิม 98 ราย ร้อยละ 2.34 สายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้) 26 ราย ร้อยละ 0.62 และสายพันธุ์บี B.1.524 จำนวน 10 ราย ร้อยละ 0.24 ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อควบคุมเฝ้าระวัง จากข้อมูลรายงานขององค์การสาธารณสุขประเทศอังกฤษ และ

WHO พบสายพันธุ์อัลฟาแพร่กระจายป่วยและเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม วัคซีนในประเทศยังใช้ได้กับสายพันธุ์นี้ ส่วนเดลต้าแพร่กระจายเร็วกว่าอัลฟา ยังไม่พบว่ามีแรงมากกว่าอัลฟา วัคซีนในประเทศยังใช้ได้ สายพันธุ์เบต้าแพร่กระจายช้ากว่าสายพันธุ์อื่น แต่ทำให้ป่วยและเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม ข้อมูลล่าสุด 9 มิ.ย.64 มีรายงานพบเดลต้าในจังหวัดต่างๆ 348 ราย ในกรุงเทพฯ 318 ราย อุตรดิตถ์ 17 ราย สระบุรี 2 ราย นนทบุรี 2 ราย ชอนแก่น 2 ราย ชัยภูมิ 2 ราย พิษณุโลก 1 ราย ร้อยเอ็ด 1 ราย อุบลราชธานี 1 ราย บุรีรัมย์ 1 ราย และสมุทรสาคร 1 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที ๖ (ต่อหน้า ๓)

**หมอนครแจ่มมิ่งขวัญ**

จากกรณีนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพร.ก.อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท โดยกล่าวว่าประเทศไทยตกขบวน COVAX ส่งผลกระทบต่อการบริหารวัคซีน จากนั้น ได้มีข้อสงสัยเรื่องการให้วัคซีนซิโนแวค กับผู้สูงอายุ 60 ปี เป็นต้นไป และความกังวล เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จากการจัดหาวัคซีนจากบริษัทเอกชนนั้น

นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงว่า โครงการ COVAX มีประโยชน์สำหรับประเทศที่มีรายได้น้อยที่จะได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เมื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องชำระเงินเอง บวกกับมีค่าบริการจัดการ เพิ่มเติมเข้ามา และวัคซีนที่ส่งมอบเกือบทั้งหมดในเวลานี้คือวัคซีนแอสตราเซนเนกา ซึ่งไทยผลิตใช้ในประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะจองซื้อวัคซีนกับ COVAX แล้วต้องจ่ายแพงกว่าการซื้อตรงจากบริษัท

เมื่อเกิดการระบาดในประเทศอินเดียที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ของวัคซีนโครงการ COVAX ทำให้การส่งมอบวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนของ COVAX ประเทศที่จองซื้อวัคซีนต่างได้รับวัคซีนล่าช้าในส่วนของข้อกังวล เรื่องการนำวัคซีนแอสตรา มาใช้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งที่แผนเดิม กำหนดให้ใช้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปี เป็นหลัก ขณะเดียวกันได้นำวัคซีน ชิโนแวคมาให้บริการผู้สูงอายุด้วย

ขอเรียนอธิบายว่า วัคซีนแอสตราเซนเนกา มีข้อบ่งใช้ในคนอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป อยู่แล้วเพียงแต่ในช่วงแรก ประเทศไทยได้รับวัคซีนมาเพียงแค่ 117,000 โดส จึงส่งมอบไว้สำหรับผู้สูงอายุ เพราะมีความเสี่ยงสูง หากได้รับเชื้อ แต่เมื่อมีวัคซีนเพิ่มมาจึงให้ใช้กับวัยรุ่น ในขณะที่ ชิโนแวคตอนแรกไม่มีข้อมูลการทดลองในผู้สูงอายุ จึงกำหนดข้อบ่งใช้เฉพาะ 18-60 ปี เมื่อมีข้อมูลการใช้จริงในประเทศต่างๆ ที่มีการใช้ในผู้สูงอายุแล้วมีความปลอดภัยและได้ผลดี คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงมีมติให้ขยายการใช้ในผู้สูงอายุได้

“ส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดหาวัคซีน ชิโนแวค ซึ่งเป็นของเอกชน ในขณะที่ วัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นของรัฐบาลจีน กลับไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลไทยมาตั้งแต่ต้น ขออย่าว่าชิโนแวค เป็นวัคซีนเดียวที่ส่งมอบให้กับประเทศไทยได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเป็นการเจรจาจัดซื้อวัคซีนที่อยู่ในการดูแลของสถานทูตจีนในประเทศไทยและรัฐบาลจีนตลอด อีกประการหนึ่งคือราคาวัคซีน ชิโนแวค ถูกกว่าวัคซีนซิโนฟาร์มทั้งที่เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายแบบเดียวกัน การตัดสินใจของรัฐบาล อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความโปร่งใสและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ” นพ.นครระบุ